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  การประชุมสภาเทศบาลเมอืงกาฬสินธุ ์
สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจำปี  2567 

วันพฤหัสบดีที่  29  กมุภาพันธ์  2567  เวลา  09.30  น. 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

 

ผู้มาประชุม 
1. นายโฆษิต    ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล 
2. นายกฤษฎา    เวียงวะลัย  รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายนพดล  แก้วพูล   สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายจำลอง  ใจไหว   สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายชญาดล  ฆารเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายสุขุม  เบญจมาศ  สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายกานต์  ฆารไสว   สมาชิกสภาเทศบาล  
9. ว่าที่ร้อยตรีธนัท แสงใส   สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายณัฐณรงค์ สนศร ี   สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายสุโรจน์  แสงโสภาพรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายจีระพงษ์ ชิ้นฮะง้อ   สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายอาคม  สำราญเนตร  สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายสมศักดิ์  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายสมบัติ  หนูปัทยา  สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นางสาวจำลอง ภูเต้านาค  สมาชิกสภาเทศบาล 
17.นายลิขิตร  จงสมชัย   สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง   เลขานุการสภาเทศบาล 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
2. นายอภิชัย    น้ำจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล   ลาป่วย 
 

ผู้เข้าประชุม 
๑. นายจารุวัฒน์   บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรี 
2. นายมานิต  ไชยศิวามงคล  รองนายกเทศมนตรี    
3. นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี               
4. นางสาวศิรินันท ์ หล่อตระกูล  รองนายกเทศมนตรี 
5. นายนิติธรรม  รัตนานิคม  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
6. นายสมัชชา  กองฤทธิ์   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายวิวรรธน์   เชิญตระกูลปพัฒน์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
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 เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล 
๑. นางสาวพิมพ์พิชชา อ่อนณะนัย  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  
2. นางสาวจันทร์ตรี กอสัตย์   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
3. นางสาวปริยาภรณ์     ศิริพานิช   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
ผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล 
1. นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย   ปลัดเทศบาล 
2. นางศศิธร  ดีระดา   รองปลัดเทศบาล 
3. นางสังวาลย์  สีแพนบาล  ผอ.สำนักคลัง 
4. นายชยพล   ฉิมพลี   ผอ.สำนักการสาธารณสุขฯ 
5. นางสาวศิวิมล  มงคลสินธุ์  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
6. จ.ส.อ.สมชาย   โสมนัสนานนท์  ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
7. นางสาวสุนิสา  บุญศิลป์   รก.ผอ.สำนักการศึกษา 
8. นายสนธยา  สีหานนท์  ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
9. นายกฤษณะ  จีนซื่อ   หน.ฝ่ายป้องกันฯ 
10.  นางสุนันทา  ญาณสิทธิ์  หน.ฝ่ายแผนงานและโครงการ 
11.   นายธันยพัต คนหมั่นนิธิโชติ  ผจก.สถานธนานุบาล 
12.  นางวัชร ี   คำเดช   ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
13.  นายมานิต   เหลื่อมกุมาร  ผอ.โรงเรียนเทศบาล  4  
14.  นางลักขณา คันธสม   รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล  2    
15.  นางจริยา   พงษ์พันธุ์นา  รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล  3 
16. นางสาวภัทรวดี พัฒนโพธิ์  รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 
17. นางสาวพิมพิกา จันทไทย  รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล  6 
18. นางวิภาวดี  ชุมกาแสง  รก.ผอ.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 
19. นางวชิราภรณ์ อันเสน   รก.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 
20. นายปรัชญา  รุ่งวิริยะวณิช  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (1132) 
21. ตัวแทนชุมชนทั้ง  36  ชุมชน 

ฯลฯ 
 

เร่ิมประชุมเวลา  09.๓0  น. 
นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง  เลขานุการสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล บัดนี้สมาชิกสภา

เทศบาลได้มาครบองค์ประชุมแล้ว  จึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่  1 ประจำปี  2567  เพ่ือ
ประชุมตามระเบียบต่อไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ทุกท่าน ท่าน
นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหาร และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน  เมื่อ
สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ 
สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจำปี  2567  จะดำเนินการประชุมไปตาม
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ระเบียบวาระที่ได้แจ้งให้ท่านทราบแล้ว  ต่อไปขอเรียนเชิญเลขานุการสภา
อ่านประกาศสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  

นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง  เลขานุการสภาเทศบาล   ประกาศสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  เรื่อง  เรียก
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  1  ประจำปี  2567  ด้วยสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ 
สมัยที่  1  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์  2566  
ได้กำหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี  2567  
ตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2567  เป็นต้นไป  มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.
2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565  ข้อ 22 จึงเรียกประชุมสภา
เทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่   1  ประจำปี  2567  ตั้ งแต่วันที่  1 
กุมภาพันธ์ 2567  ถึงวันที่  1  มีนาคม  2567  จึงประกาศมาเพ่ือทราบ
โดยทั่วกัน  ประกาศ ณ  วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2567 ลงชื่อ นาย
โฆษิต ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาล  ที่ได้อ่านประกาศ
เรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจำปี  
2567  และต่อไปผมจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  การประชุม
ที่ได้แจ้งให้ท่านทราบแล้ว 

 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ือง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรื่องที่ 1  แจ้งประกาศแผนการดำเนินงาน  ประจำปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2567  เพ่ิมเติมครั้งที่  1/2566  เรื่องที่ 2  แจ้ง
ประกาศแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  พ.ศ. 2566 – 2570  ฉบับ
ทบทวน  ครั้งที่  1/2566  เพ่ิมเติมครั้งที่  1/2566  เรื่องที่ 3  ขอส่ง
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  พ.ศ. 2566 – 2570  ฉบับทบทวน  
ครั้งที่  1/2566  แก้ไขครั้งที่  3/2566  เรื่องที่ 4  ขอส่งแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  พ.ศ.2566 – 2570 ฉบับทบทวน  ครั้งที่  
1/2566  แก้ไขครั้งที่  1/2567  เรื่องที่ 5  ประกาศใช้แผนพัฒนา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  พ.ศ.2566 – 2570 ฉบับทบทวน  ครั้งที่  
1/2566  เพิ่มเติมครั้งที่  1/2567  ซึ่งเอกสารทั้ง 5 เรื่องได้วางไว้ที่โต๊ะ
ทุกท่านแล้วนะครับ   เรื่องที่  6  แจ้งผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ซึ่งเล่มรายงาน
ได้ แนบ มาพร้อม เอกสารนี้ แ ล้ ว   เรื่ อ งที่  7   ได้ รั บ ห นั งสื อจ าก
นายกเทศมนตรี  ที่ กส ๕๒๐๐๑/สภ.ว 45  ลงวันที่  23  กุมภาพันธ์  
2 5 6 7  เรื่ อ ง   ม อบ ห ม าย ให้ ร อ งน ายก เท ศ ม น ตรี   ที่ ป รึ กษ า
นายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล  เป็นผู้
อภิปราย ชี้แจง  หรือแถลงแทนนายกเทศมนตรี ในสมัยประชุมสมัยสามัญ  
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สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  ประจำปี  ๒๕67  ในวันที่  29  กุมภาพันธ์  2567  
เรื่องที่  8  ได้รับการโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลและข้าราชการครู 
จำนวน 5 ราย ดังนี้  1. นางสุรภา  อุ่นฤทธิ์  ข้าราชการครู ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก วัดโนนแพงธรรมาราม  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลตำบลลำ
พาน  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  มาดำรงตำแหน่ง  ครู  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1  สำนักการศึกษา  เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  2  มกราคม  2567  2. นางสาวศิริ
ลักษณ์  ภารพิบูรณ์  ข้าราชการครู  โรงเรียนอนุบาลสหศึกษาบางบัวทอง  
สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี   มา
ดำรงตำแหน่ง  ข้าราชการครู  โรงเรียนเทศบาล  4  เฉลิมพระเกียรติ  
สำนักการศึกษา  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  3  มกราคม  
2567  3. นางสาวจงจิต  พรมคำมุล  ข้าราชการครู  โรงเรียนนาแก
ราษฎร์อำนวย  สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต  2  
จังหวัดกาฬสินธุ์  มาดำรงตำแหน่ง  ข้าราชการครู  โรงเรียนเทศบาล  2  
วัดสว่างคงคา  สำนักการศึกษา  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  
3  มกราคม  2567  4. นางสาวณัฏฐนันท์  ภูพิพัฒนวงษ์  ข้าราชการครู  
โรงเรียนระบากวิทยาคาร  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประถมศึกษา
มหาสารคาม  เขต  3  จังหวัดมหาสารคาม  มาดำรงตำแหน่ง  ข้าราชการ
ครู  โรงเรียนเทศบาล  1  กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์  สำนักการศึกษา  เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  3  มกราคม  2567 

 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
-  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 
   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566  เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566  ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสามัญ
ประจำสภาเทศบาล  ที่ทำหน้าที่ตรวจรายงานการประชุม  ขอเรียนเชิญ
ท่านกฤษฎา  เวียงวะลัยครับ 

นายกฤษฎา  เวียงวะลัย   รองประธานสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่าน
สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายกฤษฎา  เวียงวะลัย  ขอเสนอ
รายงานการตรวจรายงานการประชุม   ดังนี้   คณะกรรมการฯ  ประกอบด้วย  
นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  ประธานกรรมการ  นายณัฐณรงค์  สนศรี  
กรรมการ  นายลิขิตร  จงสมชัย  กรรมการ  นายสมศักดิ์  เวียงวะลัย  
กรรมการ  และนางสาวจำลอง  ภูเต้านาค  กรรมการและเลขานุการ   เพ่ือ
ทำหน้าที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ   สมัยที่ 4 
ครั้งที่  1  ประจำปี 2566 เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน 2566  ที่งาน
เลขานุการสภาเทศบาล  ได้จัดทำไว้อย่างละเอียดรอบคอบ   ผลการตรวจ
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รายงานการประชุมปรากฏว่าเป็นข้อความที่ถูกต้อง  ไม่มีข้อความใดที่ต้อง
แก้ไขเห็นควรนำเสนอสภาเทศบาลรับรองต่อไป  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   มีท่านสมาชิกท่านใด จะแก้ไขรายงานการประชุม ขอเรียน
เชิญครับ   

นายจีระพงษ์  ชิ้นฮะง้อ  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอแก้ไขรายงานการประชุมหน้าที่ 1  ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ 5 ข้อความเดิม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ขอแก้ไขข้อความใหม่เป็น
เลขานุการนายกเทศมนตรี 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เมื่อไม่มีท่านผู้ใดแก้ไข  ผมขอถามมติที่ประชุมว่า   ท่าน
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล กรุณายก
มือ  (สมาชิกรับรองจำนวน  15  ท่าน)  15  เสียง ไม่รับรองจำนวน  -  
ท่าน  งดออกเสียง  1  เสียง   

 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  3  เร่ือง  กระทู้ถามคณะผู้บริหาร 
- นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  3  เรื่องกระทู้ถามคณะผู้บริหาร  
กระทู้ถามนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  เชิญครับ  

นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล   ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
กระผมนายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เขต 1 
ขอกระทู้เรียนถามท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหาร ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ผม
อยากทราบว่ารถแมคโฮขนาดใหญ่แขนยาวและแขนสั้นของทางเทศบาล 
ปัจจุบันยังสามารถใช้การได้อยู่หรือไม่ การเคลื่อนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ตามท่ี
ต่าง ๆ เราทำการย้ายอย่างไร ลำบากมากไหมและต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่
อย่างไรครับ  

นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิวัฒน์  รองนายกเทศมนตรี   กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติครับ เนื่องจากแมคโฮนี้อยู่ในความดูแลของสาธารณสุขเพราะฉะนั้น
ผมขออนุญาติท่านประธานสภาให้ทางผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขเป็น
คนตอบกระทู้นี้นะครับ 

นายชยพล  ฉิมพลี  ผอ.สำนักสาธารณสุขฯ  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่านครับ ผมขอนำเรียนตอบกระทู้ท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ  ดังนี้ รถขุด
ไฮโดรลิก กค 426 หรือแมคโฮแขนยาวซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก
ช่างตั้งแต่ปี 2548 ครับ ปัจจุบันสำนักสาธารณสุขได้นำมาใช้ปฏิบัติงานนะ
ครับ ช่วยงานสาธารณสุขที่ขุดบ่อขยะในเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่บ้านแก่ง
นาขามซึ่งในการเคลื่อนย้ายรถขุดตักขยะเราใช้ยานพาหนะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ ได้ขอความอนุเคราะห์โดยไม่ได้เสีย
ค่าใช้จ่ายในการย้ายไปตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2565 นะครับแล้ว 2 
ข้อรถขุดไฮดรอลิกเอนขาแล้วรหัส 01839001 รถแมคโฮแขนสั้นนะครับ
ซึ่งอยู่นความรับผิดชอบของสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจากปี พ.ศ. 2566 
ซึ่งปัจจุบันสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ใช้รถคันนี้ไปทำการขนขยะที่
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เผาขยะของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ของเราที่บ้านแก่งนาขาม ดังนั้นรถขุดตัก
ตีนขับทั้ง 2 คันได้ ขณะนี้ได้อยู่ในการกำกับดูแลและซ่อมโดยสำนักสาธาร
สุขและสิ่งแวดล้อมนะครับท่าน ขอนำเรียนไปยังท่านประธานสภาได้ทราบ
ตามท่ีท่านสมาชิกตั้งกระทู้ถามครับ ขอบคุณครับ 

นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล   กราบเรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกทุกท่าน ผมขอ
กราบขอบคุณท่าน ผอ. เป็นอย่างยิ่งนะครับ ที่ผมถามเพราะมันมีสาเหตุนะ
ครับท่านประธานคือมีพ่ีน้องประชาชน 2- 3 ชุมชนนะครับ เขามาถามมา
ปรึกษาผมนี้แหละครับว่าอยากได้รถแมคโฮของเราแต่ก่อนเราเคยเอามาที่
เทศบาลที่เขตเทศบาลมาขุดลอกลำน้ำปาว มาขุดสระของชุมชนบ้างเขา
อยากเลี้ยงปลา เราสามารถนำมาให้เขาได้ไหมมาลอกสระบางชุมชนเขา
อยากทำความสะอาดสระแล้วก็จะเลี้ยงปลา ไม่มีอะไรมากครับส่วนกระทู้
ข้อที่ 2 ที่ท่านประธานไม่รับผมเข้าใจนะครับท่านประธานแต่เวลามันผ่าน
ไปมาตั้ง 3 -4 เดือนแล้วคำตอบมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมก็
เป็นไปได้นะครับท่านประธาน ในเมื่อท่านไม่รับเดี๋ยวผมไปถามท่าน ผอ. 
นอกรอบก็ได้ครับขอบคุณท่านประธานครับผม  

นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิวัฒน์  รองนายกเทศมนตรี เรียนชี้แจงนะครับมันไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ
เพราะว่าเราขอกู้ ในสภาเมื่ อเขาไม่อนุมัติ ไม่ ให้ แล้ วไม่ ได้ ไม่มีอะไร
เปลี่ยนแปลง ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงเราต้องขอกู้ใหม่เข้าสภาใหม่นะครับ 
คือ ณ ปัจจุบันนี้ไม่มีการอนุญาตให้กู้นะครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ
ทุกท่านครับ กระผมนายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
เขต 1 นะครับขอตั้งกระทู้ถามท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหาร ดังนี้ 
ด้วยการปรากฏจากข้อมูล GISTDA ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมานี้ครับ 
ในเวลา 09.00 น. ค่าฝุ่น P.M. 2.5 ของไทยเราจังหวัดกาฬสินธุ์มีค่าฝุ่น 
P.M. 2.5 อยู่ที่ 92.5 ไมโครกรัม เป็นอันดับ 2 รองจากจังหวัดมุกดาหาร
ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของพ่ีน้องประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
ค่ามาตรฐานฝุ่น P.M. 2.5 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร จึงจะไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพฉะนั้นจึงเรียนถามท่าน
ประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารดังนี้ 1. ณ ปัจจุบันค่าฝุ่น P.M. 2.5 ของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเฉพาะในเขตเทศบาลมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ เท่ าไหร่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพพ่ีน้องประชาชนหรือไม่ 2. ค่าฝุ่น P.M. 2.5 มี
แนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด และ 3. ท่านมีวิธีป้องกันดูแล
สุขภาพพ่ีน้องประชาชนอย่างไร ขอให้ท่านประธานได้บรรจุกระทู้ของผมใน
วาระการประชุมด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิวัฒน์  รองนายกเทศมนตรี   กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติครับ กระทู้ของท่านนพดล แก้วพูล  นะครับท่านได้ทราบเกี่ยวกับ
เรื่องฝุ่นละอองครับ เรามีตัววัดค่าฝุ่นละอองที่แก่งดอนกลางครับ เขามา
ติดตั้งให้โดยไม่ใช่ของเทศบาลแต่ว่าที่ติดตั้งดูว่าค่าฝุ่นละอองของเทศบาล
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เมืองกาฬสินธุ์เป็นอย่างไรนะครับ ซึ่งข้อมูลตัวนี้นะครับท่านได้ส่งให้สำนัก
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับข้อมูลก็ขออนุญาติให้ทางท่าน ผอ. 
สาธารณสุข เป็นผู้ตอบกระทู้ของท่านนะครับ  

นายชยพล  ฉิมพลี  ผอ.สำนักสาธารณสุขฯ   เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ
ครับ ผมขออนุญาติตอบกระทู้ของท่านนพดล แก้วพูล ตามหัวข้อที่ท่านได้
ตั้งกระทู้ถามต่อไปนี้นะครับ เป็นความโชคดีที่ทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ได้รับงบประมาณการสนับสนุนจากกรม  ในการตั้งเครื่องวัตถุวัดค่าอากาศ
ที่แก่งดอนกลางและเครื่องนี้รัศมีในการตรวจวัดอยู่ที่ 100 กิโลเมตรนะ
ครับ จะประมวลค่าเป็นของที่นี้ค่าจะสูงแต่ในตัวเมืองกาฬสินธุ์จริงไม่มีสูง 
แต่ในตอนนี้เรามีรถดูดฝุ่นนะครับ ดูดฝุ่นในตัวเมืองมีการลดค่าฝุ่นของเรา
ลงไปได้มากครับ ขออนุญาตตอบกระทู้ตามที่ท่านได้ตั้งกระทู้ถามมา 3 ข้อ
ที่ 1 ปัจจุบันในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. มีค่าฝุ่น 
P.M. 2.5 อยู่ที่  35.9 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศปาน
กลางนะครับท่าน และยังไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพ้ืนที่เรานะ
ครับ โดยที่ค่าเฉลี่ยของเราอยู่ที่  24 ชั่วโมงไม่เกิน 40 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตรนะครับท่าน ซึ่งค่ามาตรฐานก็ไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตรครับ ส่วนข้อที่ 2 สถานการณ์ฝุ่นละอองจะมีแนวโน้มสูงขึ้น
ในช่วงปลายปีถึงต้นปีเนื่องจากแหล่งกำเนิดในพ้ืนที่และปัจจุบันซึ่งกรม
อุตุนิยมวิทยา ที่ปรากฎการณ์ปกคลุมประเทศไทยมาถึงประเทศจีนทำให้
อากาศปิดและลมสงบฝุ่นละอองไม่ฟุ้งกระจายและสะสมในพ้ืนที่ส่วนเกิน
มาตรฐานประกอบสถานการณ์เอญนีโญจะมีกำลังแรงตั้งแต่ปลายฤดูฝนเมื่อ
ปี 2566 ครับซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นมากกว่าค่าปกติทำให้
อากาศร้อนและแล้งมากขึ้นปริมาณฝนรวมมีแนวโน้มที่จะต่ำกว่าค่าปกติซึ่ง
จะส่งผลกระทบให้สถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในปี พ.ศ. 
2560 อาจมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นครับ ส่วนข้อที่  3 เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ได้จัดทำประกาศเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เรื่องการป้องกัน
สถานการณ์ด้านคุณภาพในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ครับ โดยมีการติดตั้ง
เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ ฝุ่นละออง ค่า P.M. 2.5 ซึ่งจะมีส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยของประชาชนและความเสียหายทั้งสิบได้จึงได้ทำจัดทำ
ประกาศให้ทราบถึงมาตราการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทางจึง
ขอให้ปฏิบัติดังนี้นะครับ 1. ห้ามการเผาในที่โล่งแจ้งตอนนี้เราก็ได้ทำ
ประกาศแจ้งให้ลงนามถึงท่านนายกเทศมนตรีไปทั้งเขตแล้วนะครับ 2. ให้
ประชาชนทั่วไปควรเฝ้าระวังสุขภาพด้วยซึ่งหากมีค่า P.M. 2.5 ซึ่งตอนนี้
เรามีแอพเราควรโหลดแอพ Thai4air ซึ่งจะเห็นในแอพท่านจะโหลด
สามารถตรวจสอบคุณภาพสภาพอากาศได้เลยนะครับ ถ้าประชาชนที่มี
อาการไอ หายใจลำบาก ควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมในกลางแจ้งหรือต้อง
ใช้อุปกรณ์ในการป้องกันตัวเองสวมแมสนะครับ หรือถ้ามีอาการรุนแรงควร
ปรึกษาแพทย์และทั้งนี้ทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ได้
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คอยให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ตลอด 24 
ชั่วโมง หากท่านพบเห็นเหตุการณ์เผาขยะมูลฝอย เศษวัสดุใบไม้ กิ่งไม้ วัสดุ
ที่ใช้ในที่โล่งแจ้งซึ่งอาจเกิดเหตุอัคคีภัยได้ ขอให้แจ้งไปงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์นะครับ โดยโทรศัพท์หมายเลข 
043-813414 ซึ่งหากได้รับความเดือนร้อนเกิดเหตุสำคัญทางด้านพ้ืนที่
บรรยากาศก็สามารถแจ้งไปยังสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้นะครับ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 043-811671 
ต่อ 402 403 แจ้งเรียนมาเพ่ือแจ้งให้ท่านประธานสภาได้ทราบและที่แจ้ง
กระทู้ถามขอบคุณท่านประธานสภาครับ ขอบคุณครับ  

นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล ครับต้องขอบคุณทางท่านผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมนะครับที่ได้เห็นข้อมูล คือปัญหาของเรื่องฝุ่นละอองจริงๆ
แล้วผมเข้าใจว่าเทศบาลเราอยู่ในการคอนโทรลได้แต่ปัญหาว่าคือรอบนอก 
นอกเหนือเขตควบคุมของเราการคอนโทรลการอะไรมันลำบาก ผมต้อง
เรียนด้วยความเคารพว่าช่วงนี้ผมออกหมู่บ้านทุกหมู่บ้านไม่ใช่ไปหาเสียงนะ
ครับ ไปบอกบุญจะฉลองกุฎิที่กำลังสร้าง ไปทุกหมู่บ้านเกือบร้อยกว่า
หมู่บ้าน เดี๋ยวนี้เสร็จแล้วนะครับผมไปเห็นสภาพการถูกไฟป่าหรือถูกไฟไหม้
ป่าโดยเฉพาะเมื่อวานไปเขตอำเภอหนองกรุงศรีไปท่าคันโทตรงที่เป็นป่าถูก
เผาหมดนะครับ ซึ่งมันเป็นปัญหาแล้วอีกอย่างการเผาป่าหรือว่าการเกิดไฟ
ป่ามันก็มาจากจังหวัดอ่ืนด้วยโดยเฉพาะมุกดาหารนะครับก็มีผลกระทบมา
จากประเทศเพ่ือนบ้านเรา ผมเป็นห่วงซึ่งได้ข้อมูลมาจาก GISTDA ซึ่งเป็น
สำนักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สนเทศองค์กรมหาชน คือเขาก็
ดูแลในเรื่องนี้ครับ เป็นหน่วยงานทางอวกาศและดาวเทียมตรวจสอบว่ามัน
เป็นปัญหา ผมไม่ค่อยได้ยินแต่ส่วนใหญ่จะได้ยินเชียงใหม่ กาญจนบุรี และ
กรุงเทพ ซึ่งมันเป็นปัญหาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสะสม บางครั้งประชาชนอาจจะ
ไม่ได้มีความรู้สึกตัวเองได้รับแต่มันสะสม ขออนุญาตท่านประธานนะครับ 
เราได้ยินพูดภาษาบ้านเราว่าไหลตาย ขออนุญาติใช้ภาษาพ้ืนบ้านก็เป็น
ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภาษา อากาศไปล่อเลี้ยงหัวใจไปทำงานมันไม่พอ 
ทุกท่านเข้าใจนะครับว่าเราสูดอากาศออกซิเจนเข้าไป แต่ปัญหาว่าอากาศ
คาร์บอนไดออกไซด์มันเยอะ มันก็ไปกดออกซิเจนทำให้การไหลเวียนของ
โลหิตไปล่อเลี้ยงหัวใจไปเลี้ยงสมองไม่พอ เดี๋ยวนี้เป็นเส้นโลหิตตีบเยอะนะ
ครับก็เลยเป็นห่วงกัน คือเราเป็นตัวแทนอาสามาทุกท่านไม่ว่าจะเป็นท่าน
ประธาน ท่านรองนายก ท่านสมาชิก เราอาสามาทำงานเพ่ือพ่ีน้องทุกคนมี
ความหวังดีต่อบ้านต่อเมือง แต่บางอย่างด้วยความเคารพ เราอาจจะเข้าใจ
ไม่ตรงกันแต่เราสามารถปรับความคิดเห็นแตกต่างกันได้ ก็ดีนะครับ การ
ประชาสัมพันธ์เดี๋ยวนี้มีหอกระจายข่าวทุกชุมชนก็ว่าได้เป็นสิ่งที่ดีมากนะ
ครับ ถ้าวันไหนอากาศมีความรุนแรงหรือว่ามีอากาศมีความจำเป็นที่จะต้อง
ประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องประชาชนรีบทำเลยนะครับ แล้วก็ต้องขอบคุณทาง
ท่านประธานและคณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ อสม. เราทุกท่านด้วย
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ทำงานเดี๋ยวนี้พูดตรงๆ ด้วยว่า สท. งาน สท. นี้ที่ดูแลพ่ีน้องประชาชนใน
ส่วนนี้ไม่ค่อยได้ทำหรอก ท่านประธานชุมชน กรรมการชุมชน อสม. ท่าน
รายงานมาหมดเลยว่ายังงั้นหน้าที่ สท. จริงแล้วกำกับตรวจสอบ ดูแล 
ควบคุมการใช้งบประมาณที่ทางคณะผู้บริหารแถลงต่อสภาให้เป็นไปตาม
นโยบายเข้าใจนะครับทุกท่านก็อยากให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลให้เกิดประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนเพราะฉะนั้นฝากเรื่องนี้นะ
ครับเป็นสิ่งสำคัญด้วย เราก็ไม่อยากจะเห็นจังหวัดของเราว่าขึ้นชื่อเป็นเมือง
ที่น่าอยู่ต้องเจอกับปัญหาอย่างนี้ยิ่งไม่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยว ยิ่งมาเจอแบบ
นี้ยิ่งไปใหญ่ครับเราก็อยากช่วยกันครับท่านประธานครับ ท่าน ผอ. ขอบคุณ
มากครับ 

                                          
ระเบียบวาระที่  4   เร่ือง   ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  ที่คณะกรรมการที่สภา

ท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว  
  - ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระที่  5   เร่ืองที่เสนอใหม่ 
(5.1) กำหนดสมยัประชุม  สมัยสามัญ  ประจำปี  2567    

   และการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจำป ี 
2568 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงให้ที่ประชุม
ได้รับทราบเกี่ยวกับระเบียบการกำหนดสมัยประชุม 

นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง  เลขานุการสภาเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 24  วรรคแรก  บัญญัติว่าใน
ปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่ม
ประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนด  และมาตรา 24 วรรคสี่   
บัญญัติว่า  สมัยประชุมสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะ
ขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด  ประกอบ
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 21 กำหนดว่า
การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้น
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุม
สามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ 11  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม  
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอสมัยประชุมสามัญ  
สมัยที่  2  สมัยที่  3  และสมัยที่  4  ประจำปี  2567 และวันเริ่มประชุม
สมัยสามัญ สมัยที่  1  ประจำปี  2568  ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกเสนอ  

นางสาวจำลอง ภูเต้านาค  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกทุกท่านตลอดจนแขก
ผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวจำลอง ภูเต้านาค สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ เขต 3 ขอเสนอการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ
ประจำปี 2567 และการกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 
ประจำปี พ.ศ. 2568  ดังนี้  1.  การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  
สมัยที่  2  ประจำปี  2567 ตั้งแต่วันที่ 1  พฤษภาคม  2567 เป็นต้นไป  
มีกำหนดไม่เกิน  30  วัน  1  พ.ค.  – 30  พ.ค. 67  2. การประชุมสภา
เทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจำปี  2567   ตั้ ง แ ต่ วั น ที่  1 
สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป  มีกำหนดไม่เกิน  30 วัน 1 ส.ค.  – 30  ส.ค. 
67  3.  การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี  2567  
 ตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกายน  2567  เป็นต้นไป  มีกำหนดไม่เกิน  30  วัน  
1  พ.ย. –  30 พ.ย. 67  4.  การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 
1 ประจำปี  2568  ตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2568  เป็นต้นไป  มี
กำหนดไม่เกิน  30  วัน  1 ก.พ.  – 2 มี.ค. 68 ขอบคุณค่ะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผู้รับรองครับ  ผู้รับรองถูกต้อง  มีท่านสมาชิกท่านใดจะ
เสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  เมื่อไม่มีท่านสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน
ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามที่ท่านสมาชิกเสนอ 

  

 (5.2)  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี               
งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ  ใหม่หมวด
ครุภัณฑ์  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิวัฒน์  รองนายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และท่านสมาชิก

ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายนายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน์  รอง
นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หมวดครุภัณฑ์ ด้วย
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ขอเสนอญัตติเพ่ือ
ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน และการ
ให้บริการประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ หลักการ เพ่ืออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ดังรายการ
ต่อไปนี้ จอแสดงผลแอลอีดีแบบฟูลคัลเลอร์ พร้อมอุปกรณ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จอแสดงผลแอลอีดีแบบฟูลคัลเลอร์พร้อมอุปกรณ์  ขนาดจอสูง 2.56 ม. x 
ยาว 2.08 ม. จำนวน 1 ชุดๆละ 299 ,900 บาท เป็นเงิน 299,900 
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บาท งบประมาณตั้งใหม่ 299,900 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ)  โอนลด  แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) ประเภทเงิน เดื อนข้ าราชการ หรือพนั กงานส่ วนท้ องถิ่ น 
งบประมาณตั้งไว้ 9 ,464,520 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
6,182,813.61 บาท ขอโอนลด 100,000 บาท งบประมาณคงเหลือ
หลังโอน 6 ,082 ,813.61 บาท แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ป้าย
คะแนนจอแอลอีดี งบประมาณตั้งไว้ 700,000 บาท งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน 700,000 บาทขอโอนลด 200,000 บาท งบประมาณคงเหลือ
หลังโอน 500,000 บาท เหตุผล การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีความจำเป็นต้องใช้
งบประมาณในการบริหารกิจการเทศบาล โดยการปฏิบัติงานตามอำนาจ
หน้าที่ ในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาล และการตั้งรายการ
ใหม่ ผู้บริหารเทศบาลได้คำนึงถึงประโยชน์ ของประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับ
การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือให้เป็นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 ระบุว่าการโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น  ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงเสนอญัตติขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้สภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์พิจารณาอนุมัติต่อไป ขอบคุณครับ 

นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้
มาร่วมประชุมด้วยความเคารพทุกท่านครับ กระผมนายนพดล แก้วพูล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เขต 1 ในการโอนลดโอนเพ่ิม ผมว่ามัน
เป็นการบริหารจัดการแม้แต่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหรือองค์กรใดนะครับ 
ในช่วงนี้โดยเฉพาะงบประมาณปี 2567 ของรัฐบาลกลางผมพ่ึงดูข่าว ทรง
โปรดเกล้าลงมาคงจะได้ ใช้ละครับ  แต่ว่ าในช่วงที่ ผ่ านมาเราได้ ใช้
งบประมาณเก่าใช่ไหมครับท่านรองครับด้วยความเคารพแต่ด้วยความ
จำเป็นเราเข้ามาเราก็อยากทำงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลให้กับพ่ี
น้องประชาชนการโอนลดโอนเพ่ิมผมเชื่อได้ว่าผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดทำ
งบประมาณไม่ว่าจะเป็น ผอ.สำนักกองฝ่ายท่านคงดูแล้วละครับว่ามัน
เหมาะสม แล้วโอนไปแล้วทำให้ก่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อภาวะการใช้จ่าย
งบประมาณที่ยังเหลืออยู่ ผมเชื่อได้ว่าที่ตั้งประมาณการไว้ตั้งเกินอยู่แล้ว แต่
เมื่อมีความจำเป็นที่เราจะบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใคร
เข้ามาก็ต้องทำครับ แต่ด้วยความเป็นห่วงเมื่อโอนไปแล้วเงินที่เหลืออยู่พอ
ไหมที่จะใช้จ่ายกับงานที่จะเดินหน้าต่อไปจนสิ้นปีงบประมาณเท่านั้นเองนะ
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ครับ เพราะว่าการโอนลดโอนเพ่ิมมันเป็นเรื่องปกตินะครับบางอย่างเป็น
อำนาจหน้าที่ของนายกโดยตรง แต่นี้มันเป็นระเบียบที่ต้องขอสภาหลาย
ท่านต้องมีเหตุมีผลเราไม่ได้ว่าจะมาคัดค้านโดยไม่มีเหตุมีผลหรือไม่จะมา
สนับสนุนโดยออกหน้าออกตาเรามองด้วยเหตุด้วยผลกันและกัน ทำยังไงเรา
อาสามาทำงานให้พ่ีน้องประชาชนเม็ดเงินเรามีเท่านี้เงินที่เราหวังบางอย่าง
เราก็หวังว่าทางส่วนกลางเราจะโอนมาให้อย่างไม่เป็นไปตามประมาณการไว้
เรากพ็ยายามจำกัดผมเข้านะครับเรื่องการใช้เงินผมก็เคยเป็นข้าราชการมาก็
เคยดูแลในเรื่องงบประมาณถึงจะไม่ใช่หน่วยงานใหญ่ถึงงบประมาณ
โรงเรียนบางโครงการเราอาจะยังไม่จำเป็นโอนมาทำอันนี้ก่อน ผมเข้าใจนะ
ครับก็ฝากด้วยว่ามาทำแล้วจอแอลอีดี แต่ก่อนท่านนายก ก็ทำไว้แต่มันพัง 
มันแพงใช้เงินงบมากใช่ไหมครับท่านรอง ท่านประธาน เราได้หยุดไว้เอา
ป้ายไปติดเป็นป้ายนิ่ง แต่เดี๋ยวนี้ผมขี่ผ่านไปสวยขึ้นพ่ีน้องผ่านไปนี้แหละ
ครับพยายามให้ทันเทคโนโลยี พยายามให้ทันโอกาส พยายามสถานการณ์ที่
มันเปลี่ยนแปลงไปถ้ามีเป็นไปได้อยากให้ติดที่มุมวัดใต้สักจอนะครับท่านรอง 
ขอบคุณท่านประธานครับ ขอบคุณครับ 

นายอาคม   สำราญเนตร  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สำราญเนตร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เขต 1 ในระเบียบวาระที่ 
5 (5.2) ญัตติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามหลักการที่ท่านนายกที่เสนอมาขอ
จัดซื้อจอแสดงผลแอลอีดีแบบฟูลคัลเลอร์ ขนาดจอสูง 2.56 ม. x ยาว 
2.08 ม.จำนวน 1 ชุดๆละ 299,900 บาท ตามญัตติที่เสนอมาผมอยาก
ทราบว่าเราจะไปติดตั้งที่ไหนครับ ผมว่าจุดประสงค์ในการจัดซื้ออยากทราบ
ว่าเราเปลี่ยนเพราะว่าเราโอนเงินงบประมาณโอนลดรายจ่ายเงินเดือน
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น อีกอันหนึ่งก็คือ โอนลดจากงบลงทุน
จากงานศึกษาในส่วนของโครงการจัดซื้อป้ายคะแนนแอลอีดีเช่นกัน จาก
งบประมาณ 700 ,000 บาท โอนลด 200 ,000 บาท จะเหลือ
งบประมาณ 500,000 บาท อยากทราบว่าสถานที่ตั้งที่จัดซื้อจอแอลอีดี
ใหม่ตั้งท่ีไหน วัตถุจุดประสงค์ในการใช้งานครับ ขอบคุณครับ 

นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิวัฒน์  รองนายกเทศมนตรี   กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกครับ 
ต้องขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาทั้ง 2 ท่านนะครับที่มีความเป็นห่วง
เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ ผมขอชี้แจงนะครับของท่านนพดล แก้วพูล ขอ
อนุญาตที่เอ่ยนามนะครับท่านเป็นข้าราชการเก่าในการเรื่องโอนลดโอนเพ่ิม
นะครับเนื่องจากการใช้เงินงบประมาณบางครั้งงบประมาณที่ไม่เพียงพอแต่
ในส่วนของที่พอไม่ได้ใช้งบประมาณ ส่วนของท่านอาคม โอนจากงบงาน
บุคคล งบที่เราตั้งไว้ที่มีเงินในส่วนของผู้บริหารระดับสูงนะครับ งบเงินเดือน
ของท่าน ผอ.สำนักช่าง ผอ.สำนักการศึกษา ซึ่งไม่มี ในส่วนของที่โอนจาก
ของแผนการศึกษานะครับเกี่ยวกับป้ายคะแนนจอแอลอีดีนั้นตั้งงบประมาณ
ไว้ 700,000 บาท แต่ปรากฏว่าไปซื้อไม่ได้เนื่องจากจอป้ายคะแนนนั้น
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ราคาเป็นล้านครับ ดังนั้นไม่สามารถที่จะดำเนินการในการจัดซื้อได้เพราะ
เงินตัวนี้ถ้าเกิดไม่ได้ใช้จะเก็บเป็นเงินสะสม เพราะฉะนั้นการที่จะเอาเงินตัว
นี้มาก็ไม่ได้กระทบกับรายรับรายจ่ายของเทศบาล ส่วนท่านถามว่าเราจะไป
ติดตั้งที่ไหนก็ติดตั้งห้องนี้ท่านเห็นโปรเจคเตอร์ตัวนี้ไหมครับ อันนี้หมด
สภาพครับถ่ายออกมาแล้วมองไม่เห็นมันเริ่มเสื่อมสภาพแล้วเราก็จะต้องซื้อ
ใหม่ การที่จะซื้อใหม่ของโปรเจคเตอร์นั้นราคาก็ไม่ได้ต่างกันมากมายที่เรา
ใช้จอแอลอีดีทันสมัยกว่าและชัดเจนกว่าเพราะฉะนั้นก็เป็นความจำเป็นที่
เราจะต้องใช้โปรเจคเตอร์ในห้องประชุมด้วยเพราะในการพรีเซนต์งานการ
นำเสนองานบางครั้งเขามาดูงาน มีการประกวดรางวัลต่าง ๆ ที่ท่านนายก
นำเสนอไปจอมันเป็นจอแบบโปรเจคเตอร์อยู่แต่ไม่ชัดมองก็ไม่เห็นนะครับ
บางครั้ง เพราะฉะนั้นมันถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนเนื่องจากเราจะเปลี่ยนแล้ว
เราก็เปลี่ยนให้มันชัดเจนให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นขอชี้แจงให้ท่านสมาชิกให้
ทราบครับ ขอบคุณครับ 

นายอาคม   สำราญเนตร  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ครับ ผมนายอาคม  สำราญเนตร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เขต 1 
ตามที่ท่านได้ตอบกระทู้ในเรื่องสถานที่ การที่จะมีจุดติดตั้งในการใช้งานจอ
ใหม่ที่จะซื้อนะครับ  ผมก็เห็นด้วยนะครับเพราะที่ไปดูงานมาทุกที่ในการที่
เราไปประชุมหรือศึกษาดูงานเขาจะมีจอ มีจอแอลอีดีรอบห้องมีทั้งจอใหญ่ 
ข้างๆ ให้เราไม่ต้องหันฝั่งเดียวหรืออะไรผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับ ถ้ายังไงก็
เงินที่เหลือ 500,000 บาท เป็นสิ่งที่ทำนายการไว้ก็ดีนะครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผม
นายนพดล  แก้วพูล   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เขต 1 มีความ
คิดเห็นสิ่งเดียวกันกับท่านอาคม นะครับขออนุญาตที่เอ่ยนามจริงๆ แล้ว
เทคโนโลยีมันควรจะมีตั้งนานแล้วเวลาเราประชุมในห้องประชุมนะครับ 
บางทีเราอยากจะนำเสนอในเรื่องของงานต่าง ๆ หรือกระทู้ที่มีรูปภาพ ก็
อยากจะนำเสนอให้เห็นว่าให้มันชัดเจนมองภาพได้ดีขึ้น ผมสนับสนุนนะ
ครับแต่ผมก็ไม่อยากพูดมันนานแล้ว เพราะว่าเรารู้ว่างบประมาณมันน้อยผม
เข้าใจนะครับและช่วงที่ผ่านมางบประมาณกลางเราน้อยจริงๆ แล้วไม่เสนอ
แผนตัวนี้เข้ามาไม่เสนอโครงการนี้เข้ามาจริงเทคโนโลยีตอนนี้มันเร็วนะครับ 
เร็วมากเลยสนับสนุนนะครับสิ่ งไหนที่มันจะเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ิม
ประสิทธิผลในการบริหารงานการจัดการเพ่ือพ่ีน้องประชาชน ผมไม่ขัดข้อง
นะครับ ผมเชื่อได้ว่าเราคำนึงถึงความที่มันจะมีอุปสรรคอยู่แล้ว ถ้ามี
ผู้บริหาร คณะผู้อำนวยการสำนักกองฝ่ายท่านก็คงจะต้องคุยกัน ผมก็จะเฝ้า
ดูแลว่าสิ่งไหนที่เราได้ร่วมกันทำแล้วเป็นไปตามนั้นไหมเท่านั้นเองครับ 
ขอบคุณครับท่านประธาน                     

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก  ขอเรียนเชิญครับ  เมื่อ
ไม่มีท่านสมาชิกอภิปราย ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือตั้งจ่าย
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เป็นรายการใหม่หมวดครุภัณฑ์ กรุณายกมือ (สมาชิกรับรองจำนวน 16 
ท่าน)  16  เสียง ไม่รับรองจำนวน  –  ไม่มี  - ท่าน งดออกเสียง 1 เสียง 
ลาป่วย 1 ท่าน  

(5.3) ญัตติขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่ ป้ายคะแนนจอแอลอีดี  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตร ี  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
                                          ทุกท่าน กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  ขอ 

เสนอญัตติขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครุภัณฑ์โฆษณาและ  
เผยแพร่ ป้ายคะแนนจอแอลอีดี หลักการ ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลง
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ ป้ายคะแนนจอแอลอีดี เป็นเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 500,000 บาท เหตุผล ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ ป้ายคะแนนจอแอลอีดี งบประมาณตั้งไว้ 700,000 บาท ไม่
สามารถจัดซื้อได้ เนื่องจากคุณลักษณะรายละเอียดและราคากลางสูงกว่า
งบประมาณที่ตั้งไว้ จึงขอความเห็นชอบเปลี่ยนคำชี้แจงเพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อครุภัณฑ์สนาม เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จำนวน 1 ชุด 
งบประมาณ 500,000 บาท เพ่ือติดตั้งในสวนสาธารณะกุดน้ำกิน ใน
คราวประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 
2567 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ขอบคุณครับ 

นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผม
นายนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เขต 1 วันนี้ด้วย
ความเคารพครับท่านประธาน ญัตติเยอะก็อยากจะพูดบ่อยแต่พูดในทาง
สร้างสรรค์มาร่วมกันนะ ครับไม่มีการพูดนอกเหนือประเด็น ญัตตินี้จะ
สืบเนื่องจากญัตติที่ 5.2 เราขอโอนลด จริงๆแล้วเราเปลี่ยนแปลงกันใช้
งบประมาณตัวนี้แต่ก่อน 700,000 บาท เรามาขอโอนลดมาใส่ 5.2 นะ
ครับเพ่ือจะซื้อจอแอลอีดี ก็เหลือ 500,000 บาท ถ้าเราไม่ทำอะไรเลย
ปล่อยทิ้งไปไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าเมื่อมันมีเงินนั้นเราเอา
ไปทิ้งไว้ไม่เกิดประโยชน์เราเอาไว้ทำไม เก็บไว้ทำไมไปฝากธนาคารก็ดอก
น้อยเอามาทำให้ เกิดประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนไม่ดีกว่า พ่ีน้อง
ประชาชนรอเลือกตั้งแต่ละครั้งก็อยากได้คนที่เข้ามาทำงานแต่เราก็ต้อง
เข้าใจว่าคนรักเท่าผืนหนังคนซังเท่าผืนเสื่อคนที่รักเราก็บอกว่าดีท่านนายก
ท่านผู้บริหารท่านออกไปทำแหละดีแล้วแต่คนที่ไม่ชอบพูดตรงๆนะผม
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ไม่ได้เข้าข้างนายกไม่ได้เข้าข้างผมนะคนที่ไม่ชอบเอาไปทำทำไมนั้นเครื่อง
เล่นสนามเด็กเล่นตั้ง 500,000 บาท มีอะไรบ้างใช่ไหมครับท่าน เราอย่า
ไปให้คนถูกใจทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้หรอกแต่ขอให้คิดว่าเป็น
นายกเป็นสมาชิกสภาเทศบาลชั่วครั้งชั่วคราว สักวันหนึ่งเราต้องหมด แต่
หมดดด้วยการจากโลกนี้ไปเพราะเราอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวหรือจะหมด
เพราะว่าเราไม่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาอีกเรื่องหนึ่ง ถ้าเรามีโอกาสก็ทำเพ่ือ
บ้านเมืองเท่านั้นละแต่เป็นห่วงถ้าใช้แล้วผมคำนึงนะครับให้เกิดประโยชน์
ต่อพ่ีน้องประชาชนสูงสุด ส่วนหาคำด่ามันมีทุกที่แหละสังคม ทำดีเขาก็ว่าดี
คนที่ว่าเราดีเราจะทำยังไงเขาก็ว่าเราดีแต่ถ้าว่าคนที่ว่าไม่ดีทำดีกับเขาเขาก็
ไม่เลือกเรานั้นแหละครับท่านประธาน ขอบคุณครับ 

นายอาคม   สำราญเนตร  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านครับ ผมนายอาคม สำราญเนตร สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์  เขต 1 ตามระเบียบวาระที่  5 (5.3)  ขอความเห็นชอบ
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ป้ายคะแนนจอแอลอีดี 
ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงป้ายคะแนนจอแอลอีดีเป็นเครื่องเล่นสนาม
เด็กเล่นสร้างปัญญา งบประมาณ  500,000 บาท ก็ เหมือนกับท่ าน
นพดล ขออนุญาตที่เอ่ยนามท่านว่าเป็น 2 ญัตติที่มีความเกี่ยวพันกัน
เพราะว่าเราตามญัตติจะเห็นว่าเราโอนเงินมาทั้งหมด 500,000 บาท
เพ่ือที่จะซื้อป้ายคะแนนแอลอีดีป้ายคะแนนจากสนามกีฬากลางของ
ทั้งหมด จำนวน 500,000 บาท 200,000 บาท แรกก็เพ่ือไปซื้อจอ
แอลอีดีใหม่ 500,000 บาท ที่เหลือซื้อเครื่องเด็กเล่นสร้างปัญญาที่กุดน้ำ
กิน ผมก็อยากสอบถามครับว่าคะแนนแอลอีดีที่อยู่สนามกีฬากลางมันไม่มี
ความจำเป็นที่ จะต้องซื้อหรือว่ามี ราคามากเกินไปหรือว่ามีความ
จำเป็นต้องซื้อราคามากเกินไปซึ่งตามญัตติตามประชุมสภาในครั้งนี้นะ
ครับ ญัตติขอโอนลดงบประมาณทั้งหมด 7 ญัตติ ถ้ามันพอที่จะโอน
งบประมาณส่วนหนึ่งเพ่ือเพ่ิมจาก 700,000 บาท ไปเป็นจำนวนที่เรา
สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้เพ่ือให้ตรงหรือเป็นไปตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ปี 2567 ที่ได้สภาได้อนุมัติเพ่ือให้ใช้ในปีงบประมาณนี้ ผมจะ
เห็นว่าดีกว่าหรือตรงวัตถุประสงค์ของคณะผู้บริหารที่ได้ยื่นนำเสนอต่อ
สภา แต่การที่ท่านนายกได้โอนงบประมาณในส่วนนี้ไปผมเข้าใจได้นะครับ
ว่าท่านก็มีเหตุผลของท่าน สภาเองในฐานะผมเป็นสมาชิกสภาเองผมก็
อยากให้ท่านดำเนินการต่อของเทศบัญญัติงบประมาณที่เราได้อนุมัติไปจะ
เห็นได้ว่าขออนุญาตเข้าเรื่องต่อนิดหนึ่งครับในรายละเอียดการติดตาม
และประเมินผลแผนเทศบาลปี 2566 เราได้จัดทำโครงการทั้งหมด 166 
โครงการ เราสามารถดำเนินการแล้วเสร็จสำเร็จ 130 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 78 ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ 32 โครงการคิดเป็นร้อยละ 
19.28 ซึ่งรายละเอียดในโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ผมพอเข้าใจ
ได้ในงบลงทุนเพราะว่าเป็นงบจำนวนมากแต่รายละเอียดหลัก ๆ เป็นงบที่
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เราจัดตั้งมางบประมาณ  โค รงก ารอบ รม  ต่ า งๆ  ซึ่ ง เร า ไม่ ส าม ารถ
ดำเนินการได้แต่ก็ผมก็ไม่เข้าใจได้ เมื่อไม่สามารถดำเนินการได้แล้วแล้ว
เราจัดตั้งมาเพ่ือที่จะโอนเงินไปใช้ในส่วนอ่ืนหรือไม่อย่างไร วัตถุประสงค์
อยากให้ทางคณะผู้บริหารได้ดำเนินการในกรอบของเทศบัญญัติในแต่ละปี
ทีส่ามารถดำเนินการได้แต่ถ้าดำเนินการไม่ได้ด้วยงบประมาณไม่เพียงพอก็
เห็นชอบทางผมก็สามารถทำได้ครับ ขอบคุณครับ 

นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล    กราบเรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
กระผมนายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เขต 
1 และช่วงนี้ผมเป็นคนหนึ่งครับที่ได้เข้าไปเดินออกกำลังกายที่สวนสา
ธารณกุดน้ำกินทุกวันครับท่านประธาน รู้สึกเห็นสิ่งต่าง ๆ อยู่ภายใน
สวนสาธารณะแห่งนี้โดยเฉพาะสนามเด็กเล่น ผมก็เห็นมีพ่อแม่ผู้ปกครอง
พาเด็กหลายๆท่านพาลูกหลานไป เล่นแต่ผมดูเครื่องเด็กเล่นรู้สึกว่าทรุด
โทรมสมควรเปลี่ยน อันนี้เห็นด้วย สำหรับเครื่องเด็กเล่นเพราะว่าผมเห็น
ว่ามันอยู่นาน ผมเคยไปนั่งชิงช้านั่งเล่นอยู่เหมือนกันครับ ก็ไม่ได้ขัดอะไร
นะครับแต่เรื่องราคาแล้วแต่ แต่ว่าเรื่องจะซื้อเครื่องเด็กเล่นต่างๆ ผมเห็น
ด้วย ผมขอฝากด้วยว่าผมรู้สึกว่ามันจะใกล้บริเวณน้ำเกินไปครับท่าน
ประธาน ผมกลัวอย่างหนึ่งผมเห็นเด็กบางคนพ่อแม่เผลอไม่ได้นะครับ ตก
น้ำลงไปเพราะว่ามันติดอยู่กับขอบน้ำเลยสถานที่เด็กเล่นที่กุดน้ำกิน ผม
เป็นห่วงตรงนี้ตรงเดียว เด็กบางคนพ่อแม่ไปนั่งที่ริมน้ำมันก็ตามลงไป ถ้า
พ่อแม่เผลอตกลงไปเลยเพราะว่าไม่มีรั้ว และอีกอย่างผมขอฝากทำความ
สะอาดสวยๆหน่อย บริเวณแห่งนั้นมันรู้สึกว่าสกปรกนิดหน่อยท่าน ปลูก
หญ้าให้สวยให้เขามาเล่นมาเที่ยวด้วยอันนี้ผมฝากนะครับท่านประธาน 
ขอบคุณครับ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  ครับเรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ก็ต้อง
ขอขอบพระคุณ นะครับในคำเตือนคำแนะนำคำชี้แจงและคำถาม สำหรับ
การประชุมสภา ครั้งนี้นะครับต้องกราบขออภัยสภานิดนึงว่าผมมาช้า
เนื่องจากวันนี้เป็นวันประชุมจังหวัดซึ่งประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด
แล้วเผอิญว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้พิจารณาเรื่องคัดเลือกบุคคลประชาชน
เข้าไปรับรางวัลคนดีศรีกาฬสินธุ์แล้วก็ในส่วนของประชาชนก็เลือกผมได้
เป็นผู้ได้รับเกียรตินั้นนะครับ ผมต้องได้ไปรับรางวัลกับท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นโล่รางวัลครับรับเสร็จก็รีบมา เนื่องจากว่าวันนี้เราประชุมสภา
เทศบาลซึ่งผมก็ต้องให้ความสำคัญจึงได้ฝากท่านรองนายกเทศมนตรีเพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่แทนแล้วก็ส่วนญัตติต่างๆ ในการเอามาพิจารณาเอามา
ประชุมครั้งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการโอนลดโอนเพ่ิม ตั้งจ่ายเป็นรายาร
ใหม่ ก็อยากจะขออนุญาตนำเรียนเกี่ยวกับเรื่องหลักการบริหารนิดหนึ่ง
เมื่ อวันที่  21  กุมภาพันธ์  ที่ ผ่ านมาสัปดาห์ที่ แล้ ว  ผมได้ ไปชี้ แจง
งบประมาณที่สภาผู้แทนราษฎรกับอนุการบรรณาธิการงบประมาณ
เพ่ือที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณขอไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเงิน
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อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนที่เทศบาลได้รับจากภาษี  การที่งบหมวดภาษีที่
รัฐจัดเก็บจัดหาให้และเงินงบอุดหนุนเฉพาะกิจเราได้ไปนำเสนอได้รับการ
เห็นชอบจากอนุกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรเราขอไปเท่าไหร่เราได้หมด
ไม่ถูกตัดในส่วนของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่เราได้รับนั้นก็คือการที่เราจะ
เอามาปรับปรุงก่อสร้างทางเข้าเมืองบริเวณตั้งแต่ สำนักงานไฟฟ้าแยก
คลองฮีโร่เข้ามาทางสะพานวัดใต้ปรับปรุงไปงบประมาณ 14 ล้านเศษ 
เป็นงบที่เราได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ 12 ล้านเศษแล้วเราก็เพ่ิม
อีกประมาณล้านสอง ปรากฎอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณทั้งหมดที่เราได้
ผ่านการเห็นชอบจากสภาแห่งนี้ไปแล้วจำนวน 400 กว่าล้าน เราคราวนี้
เดือนนี้ เป็นเดือนกุมภาพันธ์ กันยายนก็สิ้นปีงบประมาณทำไมการ
พิจารณางบประมาณถึงล่าช้าก็เป็นเพราะว่ารัฐบาลได้รับการเลือกตั้งจาก
ประชาชนได้รับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนมันล่าช้า มันล่าช้า
เกี่ยวกับงบประมาณไปด้วย ขณะนี้ งบประมาณปี  2567 ซึ่ งเป็น
พระราชบัญญัติ งบประมาณของแผ่นดินยังไม่ ได้ เรียบร้อยนะครับ 
เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะเรียบร้อยก็คาดว่าจะเป็นเดือนพฤษภาคม เดือน
พฤษภาคมหลังจากงบประมาณแผ่นดินเรียบร้อย พฤษภาคม มิถุนายน 
กรกฎาคม สิงหาคม เราก็ต้องทำเทศบัญญัติใหม่แล้ว กันยายนก็หมด
ปีงบประมาณ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่างบประมาณเสร็จพฤษภาคมเราก็มี
เวลา 2 -3 เดือนในการบริหารจัดการงบประมาณที่ เราได้ รับมา
เพราะฉะนั้นก็ต้องการวางแผนให้ดีว่าเราจะปฏิบัติอย่างไร จะวางแผน
อย่างไร จะพัฒนาอย่างไร ในช่วงปีซึ่งการงบประมาณมีปัญหาอย่างนี้นะ
ครับ แล้วผมก็เห็นว่างบประมาณหลังจากที่เราได้เป็นหน่วยงานรับตรง
จากสำนักงบแล้วนี้ ถ้าได้เท่าไหร่เราได้เท่านั้นจะไม่มีมาอีก สมัยก่อนเรายัง
ไปขอรับงบประมาณจากท่านอธิบดีไปขอส่วนเกินส่วนต่างส่วนอะไรที่
เพ่ิมเติมจากที่เราบรรจุเอาไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณได้แต่พอเราเป็น
หน่วยรับงบประมาณโดยตรงจากสำนักงบแล้วจบอย่างไรเราก็อยากได้
อย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นงานของเราที่เราจะต้องมาปรับปรุง ดำเนินการ 
โอนลดงบประมาณหรือเพ่ิมเติมในสิ่งที่เรายังคิดว่าเรายังอยากจะพัฒนา 
ปรับปรุงนะครับ ก็เรียกว่าโอนลดโอนเพ่ิมหรือไม่ก็อันไหนที่เราทำไม่ได้ 
เรามาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่อันนี้ก็เป็นไปตามระเบียบ อันไหนที่อยู่ใน
อำนาจของผู้บริหารทำเองก็ไม่มาเดือนร้อนสภาแต่ถ้าอันไหนที่เขาเขียน
เอาไว้ว่าเกี่ยวข้องกับครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้างจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากสภาเท่านั้นผมจึงได้นำมา อันนี้ เป็นหลักในการบริหารราชการ
เพ่ือที่จะเตรียมการบริหารว่าแต่ละเดือนๆ งานแต่ละอย่างที่จะออกไป
ให้กับพ่ีน้องประชาชนตลอดปี 2567 จะต้องเป็นไปตามนี้ตามแผนที่ได้
กำหนดเอาไว้นะครับ อันนี้เรียนให้ทราบโดยตรงแต่ก็ต้องขอขอบพระคุณ
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่พูดคนรักเท่าผืนหนังคนซังเท่าผืนเสื่อต้อง
อธิบายนะครับที่มีมาเพราะมันเป็นสัจจะธรรมของโลกครับ ในโลกธรรมมี
ยศมีลาภเสื่อมมีศีลนินทาก็มีสรรเสริญมีคนดีก็มีคนซั่วนี้เป็นสัจจะธรรม
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ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้านะครับ ก็ต้องทำใจนะครับเราตัวแทนพ่ีน้อง
ประชาชนเอาแต่สิ่งที่ทำต้องบอกว่าทำดีที่สุดนะครับเพ่ือพ่ีน้องประชาชน 
คราวนี้วกกลับมาที่ในญัตติที่ขอปรับปรุงต้องบอกว่าในตอนที่จะทำเทศ
บัญญัติงบประมาณก็มีคนหลายคนมีพรรคพวกที่ไปใช้สนามกีฬา สกอร์
บอร์ดของเรามันพังมานานแล้ว สนามฟุตบอลผมเป็นคนทำโครงการขอรับ
สนับสนุนจากอดีตท่านนายกทักษิณ ชินวัตร ในวาระที่ท่านมาประชุม 
ครม. สัญจร ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ทำโครงการ
ปรับปรุงสนามกีฬากลางซึ่งเป็นภารกิจถ่ายโอนที่เราได้รับการถ่ายโอนจาก
การท่องเที่ยวและกีฬา ถ่ายโอนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เรามา
ดูแลสนามกีฬาจังหวัดอ่ืนไม่มีจังหวัดอ่ืนไม่ได้ดูแลสนามกีฬากลางส่วน
ใหญ่แล้ว อบจ. จะเป็นผู้ดูแลแต่เราเป็นเจ้าของพ้ืนที่ท่านอดีตนายกท่าน
สมศักดิ์ ร่มไทรทอง เป็นคนไปขอที่ดิน จากธนารักษ์ เอามาใช้ โดย
เทศบาลเป็นคนผู้ขอใช้ที่ดินแปลงนี้ร้อยกว่าไร่เมื่อที่ดินเป็นของเทศบาล 
สนามกีฬามาตั้งอยู่ในที่ดินของเทศบาล เขาจึงถ่ายโอนภารกิจมาให้กับ
เทศบาล แล้วจากเทศบาลสมัยก่อนตอนที่ผมมาเป็นนายกใหม่ ๆ มันดู
ไม่ได้เลยแต่เนื่องจากท่านนายกทักษิณ เอาเฮลิคอปเตอร์มาลงที่สนาม
กีฬากลางท่านได้พบเห็นว่าสภาพมันเป็นอย่างไรประกอบกับท่านผู้ว่าใน
ขณะนั้นท่านกวี ท่านบอกว่าให้เทศบาลทำโครงการปรับปรุงสนามกีฬาเข้า
ไปเป็นนโยบายของท่านอดีตนายกทักษิณ ชินวัตร เกี่ยวกับเรื่องการสร้าง
ให้เด็กและเยาวชนต่อต้านยาเสพติดนะครับ เราก็ทำเป็นช่องทางผล
สุดท้ายเราก็ได้รับงบประมาณจัดสรรเกือบ 70 กว่าล้านบาท เอามา
ปรับปรุงเป็นสนามกีฬาในสภาพทุกวันนี้ที่เห็นนะครับ สนามฟุตบอลได้
ปรับปรุงเป็นลู่วิ่ง ใยสังเคราะห์ ซึ่งปัจจุบันยังใช้อยู่ทำ ก่อสร้างระหว่างปี 
2548 -  2549 ท่านคิดดูนะครับพร้อมกับสกอร์บอร์ดแล้วส่วนสกอร์
บอร์ดเป็นป้ายบอกคะแนนมันพังมานานแล้ว เวลาคนไปใช้สนามกีฬาเขา
บอกเมื่อไหร่ท่านนายกจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสักที ผมก็มามอบภารกิจว่า
งานยุทธศาสตร์ท่านผอ. ปีนี้เราตั้งงบประมาณเพ่ือที่จะปรับปรุงจอแอลอีดี
แล้วกันนะ จากการที่เราไม่มีประสบการณ์เราก็แค่วัดความกว้างความยาว
แล้วก็ไปตรวจสอบว่าราคาจอแอลอีดีความกว้างความยาวขณะที่เรามีอยู่
มันจะราคาเท่าไหร่ เราก็เอาตัวนั้นมาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณแล้ว
ก็เอามาเข้าสภาพอ ผ่านสภาไปเราถึงทราบว่าตัวป้ายคะแนนสกอร์
บอร์ดของสนามกีฬากลางมันมีการออกแบบพิเศษมันจะต้องทำเป็น
สัดส่วน มันไม่เหมือนกับสกอร์บอร์ดไม่ใช่เป็นแค่สี่เหลี่ยมทั่ว ๆ ไปนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะทำจริงจากที่ให้ช่างมาดูต้องใช้เงินเป็นล้านนะ
ครับ เราก็บอกถ้างั้นเราทำไม่ได้เมื่อทำไม่ได้เราจะเอาเงิน 700 ,000 
บาท ที่เราตั้งเอาไว้มาทำอะไร เรามาปรึกษาหารือกันถ้างั้นเอามาทำจอ
แอลอีดีของห้องประชุมสภาแห่งนี้ซึ่งอยู่ในญัตติที่ท่านนพสิทธิ์ ได้ชี้แจงต่อ
ที่ประชุมไปแล้วนะครับแล้วส่วนที่ เหลือ อีก 500 ,000 บาท ก็
เนื่ อ งจ าก ว่ ากุ ด น้ ำกิ น เป็ น ส ถ าน ที่ ที่ ไม่ มี ก ารป รั บ ป รุ งผ ม เป็ น
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นายกเทศมนตรีที่มาปรับปรุงกุดน้ำกินในปี 2546 - 2547 ปรับปรุง 2 
ครั้งงบต่อเนื่องไปของบเหลือจ่ายจากท่านอธิบดีได้มาปีละ 9,900,000 
บาท ถ้าเกิน 10 ล้านบาท เป็นอำนาจของกรรมการแต่ถ้าไม่เกิน 10 ล้าน
บาท ท่านอธิบดีให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจในกรณีพิเศษเรียกว่าเป็นเงิน
จัดสรรเพิ่มเติมตอนสิ้นปีก็ได้มาปี 2546 - 2547 ก็ได้ปรับบปรุง แล้วใน
ชุดนั้นเราได้อาคารซึ่งเป็นที่ออกกำลังกายที่เราทำฟิตเนสนั้นนะครับและ
ได้สนามเด็กเล่นมาด้วย ท่านคิดดูถ้านับตั้งแต่ปี 2548 มาปีนี้ 2567 เรา
ปรับปรุงกุดน้ำกินครั้งสุดท้าย ปี 2562 แต่เราไม่ได้ปรับปรุงในส่วนของ
สนามเด็กเล่นเพราะฉะนั้นก็เลยเห็นว่าเด็กๆ เยาวชนของเราทุกคนเวลาไป
ใช้มาบ่นกับผมสำนักการศึกษาว่ามันเก่า มันพัง เราก็ได้ไปซ่อมแซมเท่านั้น
ก็เลยถือโอกาสว่าเป้าหมายของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงของป้าย
สกอร์บอร์ดสนามกีฬา 7,000,000 บาท เราก็เลยเอาสนามเด็กเล่นก่อน
เพ่ือน แล้วเหลือค่อยไปทำอย่างอ่ืนก็เลยเป็นที่มาของการทำสนามเด็กเล่น
ของกุดน้ำกินในวงเงินงบประมาณ 500,000 บาท แล้วเกี่ยวกับเรื่องจอ
แอลอีดีผมเรียนให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ เรียนให้ท่านประธานสภาได้
เห็นจอแอลอีดีที่แยกป่าไม้คนละตัวกัน แยกป่าไม้เราบรรจุในเทศบัญญัติ
ในงบประมาณของเราและตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ท่านทราบไหมครับว่า
ของเก่าราคาเท่าไหร่ ทำปี 2550 ตอนนั้นผมไม่ได้เป็นนายก ปี 2552 - 
2553 เป็นงบไทยเข้มแข็งมีรัฐบาลก็คือพรรคประชาธิปัตย์อนุมัติเงินไทย
เข้มแข็งขึ้นมาเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจจอตัวนั้น 1,900,000 บาท จอเล็กๆ 
แต่ตอนนนี้ไม่มีแสง จอแอลอีดีในสมัยแรกๆ ที่มาแพงมาก แล้วพอมันพังก็
ติดต่อช่างที่บริษัทให้มาซ่อมปรากฎเขาบอกว่าเทคโนโลยีนี้เลิกทำไปแล้ว
ไม่สามารถที่จะซ่อมแซมได้มันก็เลยกลายเป็นจอเปล่า ว่างเปล่าซึ่งไม่
สามารถใช้ประโยชน์ ได้ เลยแต่ เมื่ อมันนานเข้าๆราคาวัสดุที่ เป็ น
อิเล็กทรอนิกส์เริ่มถูกลง ๆ ราคาต่ำลงเราขอจัดสรรงบประมาณถ้างั้นเรา
ขอเหมือนเดิมละกันว่าไปทำเป็นจอแอลอีดี แล้วมาพิจารณาจากสกอร์
บอร์ดจอแอลอีดีนั้นนะครับเพราะว่าราคาต่ำลงแต่ขนาดนั้นมันก็ยังทำ
ไม่ได้ก็เลยมาเปลี่ยนเป็นสนามเด็กเล่นนะครับ อันนี้ก็เป็นที่มาของการทำ
แล้วในโครงการอ่ืนๆ ก็ต้องบอกในส่วนที่โอนลดจากเงินเดือนเนื่องจากว่า
งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปจะเป็นเงินอุดหนุนที่กรมสำนักงบประมาณ
จัดสรรให้ตามรายหัวของข้าราชการที่มีอยู่ในเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มี
หัวหน้าส่วนทำงานเท่าไหร่ มีผอ. สำนัก ผอ.ส่วน หรือ ผอ.กองฝ่ายแต่ละ
คนตลอดจนเงินเดือนของพนักงานทุกคนเพ่ือจะมาเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป
เราของเรามีผู้บริหารระดับสูงซึ่งไม่สามารถที่เราจะต้องดำเนินการหาเอง
ได้  เราก็ต้องบอกว่าเราขอให้กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่นหา
ข้าราชการระดับสูง ผู้บริหารระดับสูงส่งมาหลังจากที่กรมเปิดสอบคนที่
อยากสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ไปสอบที่กรมแล้วพอกรมเปิดสอบได้ก็
จะสั่งมาว่าใครจะเลือกลงที่ เทศบาลที่มีตำแหน่งว่างก็เลือกกันอยู่ก็
เหมือนกับท่ านปลัด  ท่ าน ไปสอบเป็นปลัด ระดับ  9 ท่ าน ได้ เป็ น
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ผู้อำนวยการสูง ผู้บริหารสูงท่านก็เลือกมาลงกาฬสินธุ์ เราก็มาดูว่าในปี 
2567 ได้มีการหลังจากที่กรมเปิดสอบ เปิดสอบเองปรากฏว่ามี 5,000 
คดีที่ขึ้นศาลปกครองแล้วกรมจะต้องไปแก้ข้อกล่าวหาทั้งหมดที่ถูกฟ้อง
เพราะฉะนั้นกรมบอกว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป กรมไม่สามาถที่จะเปิดสอบ
ได้เองแล้วส่งให้ท้องถิ่นเปิดสอบเองพอให้ท้องถิ่นเปิดสอบเองก็ให้สอบ 1 
ปี 2 ครั้ง คือ 1 เดือนเมษายน 2 เดือนกันยายน ก็คือปีงบประมาณหน้า
และอำนาจที่คืนจากกรมมาหาท้องถิ่นพ่ึงคืนมาไม่กี่เดือนนี้เองแล้วเมื่อพ่ึง
คืนมาไม่กี่เดือนก็แสดงว่าเราจะต้องหาผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งที่มัน
ว่างอยู่ในเทศบาลต้องหาเองแต่พอไปปรึกษากันกับ กทจ. ซึ่งผมเป็น
นายกเทศมนตรีที่เป็นตัวแทนของนายกทั่วทั้งจังหวัดเราก็ไปนั่งอยู่ใน
คณะกรรมการเทศบาลก็ทราบมาว่ามันมีเงื่อนไขจากกรมบอกว่าถ้าหาก
ท้องถิ่นไหนจะเปิดสอบเองจะต้องจ้างมหาวิทยาลัยเป็นคนดำเนินการสอบ
แล้วมาคำนวณค่าจ้าง มหาวิทยาลัยในการเปิดสอบแต่ละครั้งและค่า
สมัครสอบของผู้ที่อยากจะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมันไม่แม็สกัน เมื่อ
ประชุมครั้งล่าสุดตำแหน่งว่างของจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างของ
ผู้บริหารว่างประมาณ 85 ตำแหน่งถ้าหากว่าเก็บเงินค่าสมัครสอบก็จะได้ 
2 แสนกว่าบาทแต่ถ้าเอาเงินไปจ้างมหาวิทยาลัยจะต้องใช้จ่ายถึง 8 แสน
กว่าบาท เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะจัดการเองได้ก็อยู่ในระหว่างที่
กำลังจะทบทวนว่าทำอย่างไรมีการสอบโดยจังหวัดเราสอบคัดเลือกนั้นเอง
เอาเป็นว่าเมื่อการสอบมีปัญหาฉะนั้นในปี 2567 ตำแหน่งผู้บริหารเมือง
เทศบาลกาฬสินธุ์จะไม่มีการโยกย้ายมาหรือสอบหรือมาบรรจุได้แน่นอน
ตลอดทั้งปีจนกระทั่งเดือนกันยายนหลังจากนั้นตุลาคมคือปีงบประมาณ 
2568 ก็ค่อยว่ากันใหม่เพราะฉะนั้นถ้าเรามีหัวมีตัวมีเงินเดือนมาอันนี้ไม่มี
ปัญหาแต่ถ้าเรามีแต่ตำแหน่งเงินมันมาแล้วเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปที่สำนัก
งบประมาณจัดสรรเอามาให้เราก็เห็นได้ว่าพวกนี้ไม่มีเอามาใช้แน่นอนทำ
อย่างไรเราจะเอาเงินที่มีอยู่แล้ว ถ้าหากไม่ได้ใช้จะเป็นเงินสะสมเราก็หยิบ
ตัวนี้มาพิจารณาว่าสำนักกองฝ่ายไหนมีความจำเป็นที่ขอมาแล้วที่จะทำ
เทศบัญญัติงบประมาณถูกท่าน ผอ.กองยุทธศาสตร์ตัดออกเนื่องจากว่าเรา
จะต้องจัดสรรให้เพียงพอ กับที่สำนักงบประมาณจะจัดสรรให้ เราก็มีก็
โอกาส ในการพิจารณาส่วนที่เหลือของแต่ละส่วน ๆ อย่างเช่นในญัตติ
ต่อไปในการปรับปรุงโรงเรียนเทศบาล 6 มีการเตรียมในการทำอาคาร
ใหม่ ทำรั้วใหม่ ทำอาคาร 2 อาคาร ทำถนนหนทาง เราทำระบบระบาย
น้ำใหม่ของโรงเรียนเทศบาล 6 แต่เราลืมไปว่าเราจะต้องมีการตั้งหม้อ
แปลงซึ่งเป็นหม้อแปลงขนาดใหญ่ที่จะเอามาใช้ในโรงเรียนพอเราประสา
นำไปที่การไฟฟ้าบอกว่าหม้อแปลงจะต้องใช้เงินถึง5-6 แสนบาท หรือ 7 
แสนบาท เราจะต้องหาเราจะบริหารเงินอย่างไรเพื่อถ้า โ ร ง เ รี ย น
เทศบาล 6 เสร็จมีหม้อแปลงมาตั้งมีการต่อไฟแล้วใช้ได้เลยเพ่ือความให้
มันทันกับนักเรียนจะได้เข้ามาใช้ประโยชน์นี้เป็นการคิดล่วงหน้าบริหาร
จัดการในเงินงบประมาณซึ่งเราคาดว่าในอนาคตเราได้มาแน่นอน อันนี้
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เรียนต่อที่ประชุมว่าในการบริหารเรามีแผน เราคิดล่วงหน้าแล้วก็ดูว่าเรา
ขาดตกบกพร่องอะไรที่ จะดำเนิ นการต่ อไปจนกระทั่ งจนถึ งสิ้ น
ปีงบประมาณแล้วก็ไปเตรียมพิจารณาเดือนสิงหาคมซึ่งจะพิจารณา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ต่อไปซึ่งตอนนี้ก็ลงไปทำประชาคมกันอยู่เพ่ือ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือรับฟังความต้องการของประชาชน
ว่าเป็นอย่างไรก็จะทำกันอย่างนี้เรียกว่าเป็นการบริหารราชการแผ่นดินนะ
ครับ เป็นไปตามแผนและเป็นไปตามงบประมาณครับ ขออนุญาตนำเรียน
ต่อที่ประชุมครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล  มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ขอเรียนเชิญครับ เมื่อไม่
 มีท่านสมาชิกอภิปราย ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบให้เปลี่ยน
 แปลงคำชี้แจงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ป้ายคะแนนจอแอลอีดี  
 กรุณายกมือ (สมาชิกรับรองจำนวน 16 ท่าน)  16  เสียง  ไม่รับรอง
จำนวน   

     - ไม่มี - ท่าน งดออกเสียง 1 เสียง ลาป่วย 1 ท่าน 
 

(5.4)  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2567               
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประเภทเงินอุดหนุน   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  

ทุกท่าน กระผมนายจารุวัฒน์ บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ขอ
เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่  ประเภทเงิน อุดหนุน หลักการ ขออนุมัติ โอนเงิน
งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประเภทเงิน
อุดหนุน เพื่อใช้ในการขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 160 เควีเอ บริเวณ 
โรงเรียนเทศบาล 6 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ จำนวน 720 ,800 บาท (เจ็ด
แสนสองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) เหตุผล สืบเนื่องจากโรงเรียนเทศบาล 6 
ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ทำให้มี
การใช้กระแสไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จึงได้จัดทำหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์  ไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยให้
ตรวจสอบและประมาณการค่าใช้จ่ายการขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 
160 เควีเอ ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการ
ประมาณค่าใช้จ่ายเป็นค่าขยายเขตติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า เป็นเงิน 720 ,800 
บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) ดังนั้น เพ่ือให้การจัดการศึกษา
ในโรงเรียนเทศบาล 6 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ ดำเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงขอเสนอญัตติอนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2567 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประเภทเงินอุดหนุน เพ่ือใช้ในการขยายเขต
ติดตั้งหม้อแปลง และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด 4 ข้อ 27 การ
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โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประกอบมาตรา 67 ทวิ การใช้
จ่ายเงินอุดหนุนเทศบาลจะกระทำได้เมื่อรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล 
และผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว ขอบคุณครับ 

นายนพดล แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
ผมไม่ได้เรียนถามครับ ผมจะสนับสนุนเพราะว่าเมื่อกี้ท่านนายกอธิบายให้ฟัง
แล้วว่าบุคคลกรในสำนักศึกษาเรามันหาไม่ได้แต่เราของบประมาณจากสำนัก
งบประมาณที่เขาให้มา มันก็เป็นที่เหลือแล้วไม่ใช้ไม่รู้จะทำยังไงเราก็เอาส่วน
นี้แหละไปทำผมเข้าใจท่านนายกอธิบายมานะครับและก็มองถึงอนาคตไป
แล้วว่าทำแล้วมันเป็นประโยชน์กับลูกหลานของเรายังไงสิ่งที่ทำไว้ไม่ใช่ว่าทำ
วันนี้หรือวันหน้าแต่มันเป็นผลต่อเนื่องสิบเนื่องไปในอนาคต ผู้ที่มามีโอกาส
มาเข้ามาในตรงนี้ก็ได้ใช้ประโยชน์ได้ต่อนะครับ เมื่อเรามีในส่วนนี้แล้วก็
เข้าใจว่าการที่จะสรรหาบุคคลากรที่จะมาทำ ผมเข้าใจว่าแต่ก่อนเขาจะเอา
ไปไว้ที่ส่วนกลางจะสอบอะไรก็ต้องไปที่นั้นสอบแล้วทางโน้นสมัครมาถึงได้มา
คือเขาส่งมาต้องถามว่าจะไปอยู่ไหมที่กาฬสินธุ์มันก็เลยทำให้เราว่างไปและก็
 ฝากด้วยว่าการศึกษาบอกตรงๆ ว่าเราเป็นห่วงเพราะว่าเป็นทรัพยากร
 มนุษย์ทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดเดี๋ยวนี้เราทางด้านการศึกษาได้รับเสียง
 สะท้อนเยอะโดยเฉพาะเทศบาลติดอ่านไม่ออก เขียนหนังสือไม่เป็นตัว 
 เพราะใช้เทคโนโลยีมากเดี๋ยวนี้ภาษาพ่อขุนรามแทบจะดูไม่ออก เราจะไปใน
 ส่วนที่ เราทำให้สิ่งที่ดีที่มีมาแล้วทำให้สูญหายไป ผมก็อยากฝากท่าน
 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกท่านครับและที่รักษาการช่วยกันนะครับ อย่าง
 น้อยๆมีการประกวดคัดลายมือประกวดอ่านออกเขียนก็ได้ ผมเข้าใจนะครับ
 เทคโนโลยีสมัยนี้เด็กอ่านหนังสือเขียนไม่ได้ไม่ใช่ตำหนินะ  ผมของลูกยังอ่าน
 ไม่ออกเลยครูจะตรวจข้อสอบเดี๋ยวนี้มีทั้งอัตนัย ปรนัย แล้วเราจะทำยังไง
 เราค่อยมาคิดกันผมก็ฝากทางโรงเรียนด้วย ผมเป็นห่วงว่าเด็กของเรา
 อนาคตเดี๋ยวนี้ทราบว่าวิชาประวัติศาสตร์จะเพ่ิมเข้ามาใช่ ไหมครับ
ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองจะเพ่ิมเข้ามา ก็ดีใจที่เราจะเอาคืนมาเพ่ือจะ
 ดึงลูกหลานเรากลับเข้ามาให้เป็นคนไทยที่เป็นธรรมเนียมที่เรามีสถาบันหลัก
 ทั้ง 3 สถาบันเป็นที่ยึดเหนี่ยวนะครับ ก็ด้วยความเคารพจริงๆ นะครับผม
 เคยร่วมงานกับท่าน ผอ. หลายท่านฝากนะครับเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยได้มี
 โอกาสส่วนนั้นก็มาทำตรงนี้เขียนได้การคัดลายมือขึ้นมาบ้างครับ ขอบคุณ
 ครับท่านประธานครับ 

นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านประธานผมรบกวนเรื่องหม้อแปลงผมไม่ค่อยเห็น
ด้วยเท่าไหร่เรื่องหม้อแปลงผมอยากสอบถามว่าเฉพาะหม้อแปลงใช่ไหมครับ 
7 แสนกว่าบาทหรือเป็นค่าอะไร สำหรับหม้อแปลงเราซื้อเลยใช่ไหมครับ 
หรือขอไฟฟ้ามาติดตั้งฟรีได้ไหมครับเหมือนในชุมชน ผมไม่เข้าใจผมรบกวน
ถามเฉพาะเรื่องเงิน 7 แสนเฉพาะค่าหม้อแปลงหรือขยายทั้งหมดและมัน
เป็นของเราหรือของไฟฟ้าที่เราซื้อมานะครับ 
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นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกครับ กรณีตามญัตตินี้
คือการขอขยายเขตการขอขยายเขตไฟก็จะเป็นงานของไฟฟ้างานการขอ
ขยายเขตของพ่ีน้องประชาชนก็เป็นงานของไฟฟ้าเวลาพ่ีน้องประชาชนไป
สร้างบ้านต้องการไฟต้องการน้ำก็จะมาร้องขอเทศบาลว่าให้ติดต่อมาให้เอา
เงินไปอุดหนุนไฟฟ้าให้หน่อย เพ่ือที่ไฟฟ้าเขาจะยายเขตการขยายเขตของ
ไฟฟ้าจะมีอยู่โดย ตัวไฟฟ้าเองมันเป็นไปตามแผนที่ไฟฟ้าเขากำหนดเอาไว้
เขาจะรับ เรื่องร้อง ทุกข์นั้ น เยอะๆ เขาก็จะไปตั้ งงบประมาณของเขาก็
เหมือนกันกับเราว่าจะใช้จ่ายในการที่จะขยายเขตไฟฟ้าไปยังพ่ีน้อง
ประชาชนอย่างไรเขาก็จะมากำหนดแต่ละปีว่ามากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะตั้ง
งบประมาณในการที่จะไปขยายเขตแต่พ่ีน้องประชาชนของเราบางคนบอก
ฉันมาอยู่ฉันมาอยู่ ฉันขอจากไฟฟ้าไม่เคยได้สักทีพอไปหาไฟฟ้า ไฟฟ้าบอกถ้า
อยากได้เร็วก็ต้องมาหาเทศบาลเพ่ือที่จะให้เทศบาลเอาเงินไปจ่ายอุดหนุน
ให้กับไฟฟ้า ไฟฟ้าก็จะมาทำให้ อันนี้เคยพูดไปหลายครั้งว่าเวลาชาวบ้านมา
ขอเราไป ประสานงานกับไฟฟ้าๆ ก็จะแจ้งว่าให้เอาเงินอุดหนุนตามจำนวนที่
 ไฟฟ้ากำหนดให้เราเอาไปให้ เงินตัวเลขที่ไฟฟ้ากำหนดมาเราเอาไปจ้างคน
อ่ืนทำก็ไม่ได้ เพราะว่าต้องมาใช้มาตรฐานคุณภาพของไฟฟ้าที่ใช้เท่านั้น
สิ่งของต่างๆ จะต้องใช้ของไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเงินไปอุดหนุนให้กับ
ไฟฟ้าแล้วในการที่เราตั้งบัญญัติงบประมาณ เราก็จะตั้งเงินอุดหนุนไฟฟ้า
และประปาเขียนไว้ชัดเจนเพ่ือขยายเขตให้กับพ่ีน้องประชาชนแต่เผอิญเรา
ตั้งงบประมาณแต่ละปีๆละ 5 แสนบาทไม่ได้ตั้งเยอะ ประปา 5 แสนบาท 
ไฟฟ้า 5 แสนบาท แล้วสำหรับของโรงเรียนเป็นการขยายเขตเหมือนกัน 
ขยายเขต 3 เฟส ไฟ 3 เฟส จากจุดต้องไปดูว่าจุดที่สั้นที่สุดของไฟฟ้าที่
ขยายเขต 3 เฟส ถึงตรงไหนเราก็ไปต่อจากตรงนั้นที่โรงเรียนและการที่เรา
จะขยายไฟ 3 เฟส เข้าไปในโรงเรียนก็ต้องมีหม้อแปลงเพ่ือที่จะไปจัดสรร 3 
เฟสนี้ว่าจะไปอาคารไหน เฟสไหนอะไรยังไงซึ่งไฟฟ้าเป็นคนคำนวณท้ังหมด
เวลาซื้อเราซื้อหม้อแปลง ของเราเอาไปตั้ งอยู่ ข้ างในคื อตั้ งอยู่ ข้ างใน
โรงเรียน เพราะฉะนั้นทรัพย์สินหม้อแปลงเป็นของเราแต่เราซื้อจากไฟฟ้า 
และไฟฟ้าจะรับรองคุณภาพว่าหม้อแปลงชนิดนี้ ประเภทนี้เท่านั้นที่เขาจะ
อนุญาตเข้าเชื่อมไฟฟ้าก็เลยกลายเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องไฟฟ้าจัดสรร
ให้เราเอาเงินงบประมาณ ผ่านสภาแห่งนี้ เราก็ต้องทำเรื่องส่งไปให้ไฟฟ้า
เพ่ือให้ไฟฟ้ามาดำเนินการ จัดการให้เราต่อให้เราจนกระทั่งใช้ได้เพ่ือที่จะเอา
ไปยังอาคารของโรงเรียน  ขออนุญาตชี้แจงตามนี้ครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล  มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก  ขอเรียนเชิญครับ  เมื่อไม่
มีท่านสมาชิกอภิปราย ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบให้โอนเงิน
งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประเภทเงิน
อุดหนุน กรุณายกมือ (สมาชิกรับรองจำนวน 16 ท่าน) 16 เสียง ไม่รับรอง
จำนวน – ไม่มี - ท่าน งดออกเสียง 1 เสียง ลาป่วย 1 ท่าน 
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(5.5)  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หมวด
ครุภัณฑ์ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
  ทุกท่าน กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ขอ

 เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
 2567 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หมวดครุภัณฑ์ ด้วยเทศบาลเมือง    
 กาฬสินธุ์โดย นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ขอเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติ
 จัดซื้อครุภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมีหลักการและ
 เหตุผล ดังนี้  หลักการ เพ่ืออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ตามแผนงาน
 บริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ดังรายการ
 ต่อไปนี้ 1. โต๊ะพับอเนกประสงค์ (ขนาด 43 x 180 x 75 เซ็นติเมตร) 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อ โต๊ะพับอเนกประสงค์  (ขนาด 43  x 180 x 75 
 เซ็นติเมตร) จำนวน 24 ตัวๆละ 1 ,850 บาท เป็นเงิน 44 ,400 บาท 
 งบประมาณตั้งใหม่ 44,400 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี
 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ) 2. ตู้เหล็กบานเลื่อน (ขนาด 4 
 ฟุต) เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน (ขนาด 4 ฟุต) จำนวน 1 ตัวๆ ละ 
 4,200 บาท เป็นเงิน 4,200 บาท งบประมาณตั้งใหม่ 4,200 บาท (เป็น
 ครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ) 
 3. โต๊ะทำงาน รุ่น TWC1202 (F) เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 3 
 ตัวๆละ 3,500 บาท เป็น เงิน  1 0 ,5 0 0  บ าท  งบ ป ระม าณ ตั้ ง ให ม่  
10,500  บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของ หน่วยงานรัฐ) 4. โต๊ะทำงาน ขนาด 5 ฟุต เพื่อจ่ายเป็นค่า
ซื้อโต๊ะทำงาน  ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัวๆละ 8 ,500 บาท เป็นเงิน 
8,500 บาท  งบประมาณตั้งใหม่ 8 ,500 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
 กำหนดไว้ในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ) 5. 
เก้าอ้ีผู้บริหารเพ่ือจ่ายเป็นค่า ซื้อเก้าอ้ีผู้บริหาร จำนวน 1 ตัวๆละ 
12,900 บาท เป็นเงิน 12,900 บาท  งบประมาณตั้งใหม่ 12 ,900 
บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
หน่วยงานรัฐ) 6. เก้าอ้ีล้อหมุนแบบมีพนักพิง  เพ่ื อ จ่ า ย เป็ น ค่ าซื้ อ
เก้าอ้ีล้อหมุนแบบมีพนักพิง จำนวน 8 ตัวๆละ 2,800  บาท เป็นเงิน 
22,400 บาท งบประมาณตั้งใหม่ 22,400 บาท (เป็น ครุภัณฑ์ที่ ไม่
มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ)  7 .  โ ต๊ ะ
ประชุม 6 ที่นั่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง จำนวน 1  ตั ว ๆ
ละ 9,800 บาท เป็นเงิน 9,800 บาท งบประมาณตั้งใหม่ 9,800  บาท 
(เป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มี กำหนดไว้ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของ
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 หน่วยงานรัฐ) โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ
 บุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือ
 พนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ 9,464,520 บาท งบประมาณ
 คงเหลือก่อนโอน 6,182,813.61 บาทขอโอนลด 112,700 บาท
 งบประมาณคงเหลือหลังโอน 6,070,113.61 บาท เหตุผล การโอน
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลเมือง
 กาฬสินธุ์ มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการบริหารกิจการเทศบาล 
 โดยการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ ในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของ
 เท ศ บ า ล  แ ล ะ ก า ร ตั้ ง ร า ย ก า ร ให ม่ เ พ่ื อ ให้ เป็ น ต า ม ร ะ เบี ย บ 
 กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
 ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 ระบุว่าการโอนเงินงบประมาณ
 รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ
 คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ
 สภาท้องถิ่น ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงเสนอญัตติขออนุมัติโอน
 เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้ สภาเทศบาล
 เมืองกาฬสินธุ์พิจารณาอนุมัติต่อไป เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ซึ่งเราจะขอเอาไว้
เนื่องจากมีข้าราชการโอนย้ายเข้ามาเป็นจำนวนมากจากที่ท่านเห็นนะครับ 
แต่โต๊ะหรือเก้าอ้ีเราไม่ได้จัดซื้อใหม่เลยแล้วเราเคยขอเข้าไปในเทศบัญญัติ
งบประมาณก็ถูกท่าน ผอ. ยุทธศาสตร์บอกว่ารอไว้ก่อนๆ ใช้ของเก่าไปก่อน 
เก้าอ้ีที่ท่านนั่งผมซื้อปี พ.ศ. 2548 โซฟาเก้าอ้ีตัวสูงจากที่ท่านผู้บริหารนั่ง
คิดว่า 1-2 ปีข้างหน้าคงต้องซื้อใหม่นะครับ เกือบ 20 ปีแล้วนะครับ ปี 
พ.ศ. 2548 ก็ขอนำเรียนในที่ประชุมครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล   แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล เต็มที่ละครับท่านประธานสภาก็ขออนุญาตนิดหนึ่งครับ 
เป็นห่วงเท่านั้นเองครับคือซื้อมาแล้วบางสำนัก พูดตรงๆ นะครับอย่างสำนัก
การคลังไม่มีที่จะนั่งเลยนะ แน่นหมดท่านนายกครับ ฝากท่านประธานผ่าน
ถ้ามีโอกาสขยายสำนักงานเทศบาลให้มันใหญ่กว่านี้หน่อยจะได้บรรจุ
พนักงานเราเยอะ ๆ เรายังไงมีโอกาสขึ้นเป็นเทศบาลนครสักวันหนึ่งนะครับ 
ก็ฝากด้วยความเป็นห่วงถ้าเอามาแล้วของเก่าเอาไปไว้ที่ไหนแล้วจะตั้ง
ตรงไหนเท่านั้นเอง มันแน่นบางสำนักแน่นจิรงๆ เข้าไปแล้วอึดอัดการทำงาน
ทำให้มีความสุข บรรยากาศโปร่งโล่งดีครับ ขอบคุณครับ เราก็ช่วยกันอย่างนี้
เห็นใจท่าน ผอ. สำนัก ผอ. กองฝ่ายส่วนต่างๆ ท่านก็ทำงานเพ่ือเทศบาล
ของเราได้กุศลทุกคนนั้นแหละครับ ขอบคุณครับ 

นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล   ผมขอฝากไว้อีกอย่างในเมื่องบประมาณเราน้อยสิ่ง
ไหนที่ควรซ่อมแซมได้ ใช้ได้ก็ซ่อมแซมไป ส่วนเทศบาลเราไม่ได้คับแคบแต่ว่า
ขาดงบประมาณ ที่ดินเรามี เป็นร้อยไร่พันไร่ สร้างที่ ไหนก็ได้แต่ติดที่
งบประมาณครับท่านประธาน ครับขอบคุณครับ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  ขออนุญาตต้องบอกว่าตอนนี้เรามีการปรับเปลี่ยนเรามีการ
โอนสถานที่ทำงานนะครับ ขออนุญาตเอ่ยนามท่านสท. นพดล ท่านเป็นห่วง
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คือก่อนหน้านี้กองสวัสดิการขอย้ายไปอยู่ข้างล่างด้วยกันหมดตอนนี้ไปอยู่
หลังหอประชุมธรรมาภิบาล ซึ่งที่เดิมเป็นที่เก็บของเป็นอาคารเก็บของของ
ห้องประชุมซึ่งสำนักปลัดบริหารอยู่ท่านผอ. มาใหม่บอกขออยู่รวมกันไม่ต้อง
แยกกองกองสวัสดิการซึ่งอยู่ข้างล่างตรงห้องกลางก็ว่างซึ่งตอนนี้สำนักงาน
คลังก็มาใช้พ้ืนที่นี้แล้วนะครับ ใช้หมดเลย แล้วส่วนข้างบนซึ่งคลังอยู่แล้ว
ฝ่ายจัดเก็บรายได้ก็อยู่ข้างล่างตัวข้างบนก็เลยเป็นสำนักการช่างก็ได้ใช้สอย
กัน 2 ที่คิดว่าขยับขยายได้พอสมควรครับ ขอบคุณครับ 

 

นายโฆษิต  ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล  มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก  ขอเรียนเชิญครับ  เมื่อไม่
มีท่านสมาชิกอภิปราย ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบให้โอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่หมวดครุภัณฑ์ กรุณายกมือ (สมาชิกรับรองจำนวน 16 ท่าน) 
16 เสียง ไม่รับรองจำนวน – ไม่มี - ท่าน งดออกเสียง 1 เสียง ลาป่วย 1 
ท่าน 

 

(5.6)  ญัตติขออนุญาตกู้เงินจากธนาคาร 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
                                           ทุกท่าน กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ขอ

เสนอญัตติขออนุญาตกู้เงินจากธนาคาร  ด้วยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดย 
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ขอเสนอญัตติขออนุญาตกู้เงินจากธนาคาร 
เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 2 คัน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 
5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้   
หลักการ  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีความจำเป็นต้องจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
มูลฝอยเพ่ิมเติมเพ่ือให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยออกจากพ้ืนที่นำไปกำจัด
ตามอำนาจหน้าที่ ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่จากการขยายตัวของเมือง และ
ทดแทนรถยนต์บรรทุกขยะที่เก่าชำรุดต้องซ่อมแซมบ่อย สมควรจำหน่าย
และเลิกใช้งาน และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการเก็บขนขยะมูลฝอยไม่ให้
มีขยะตกค้างในแต่ละวัน จำนวน 2 คัน ในกรอบวงเงิน 5,000,000 บาท 
(ห้าล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้  1. รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบ
อัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี 
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) (1) ตู้
บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และ
สามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม (2) ตัวถังทำ
ด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พ้ืนหนาไม่น้อยกว่า 4.50 
มิลลิเมตร (3) ตัวรถซึ่งยังไม่ประกอบตู้บรรทุกมูลฝอย รับน้ำหนักบรรทุก
ไม่ต่ำกว่า 6,000 กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำ
กว่า 12,000 กิโลกรัม (4) ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก 
สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (5) มี
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โคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง ราคาคันละ 2,500,000 บาท 
(สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) จำนวน 2 คัน รวมเป็นเงิน 5,000,000 บาท 
(ห้าล้านบาทถ้วน) เหตุผล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มี พ้ืนที่รับผิดชอบ 
16.96 ตารางกิโลเมตร มีอำนาจหน้าที่ในการบริการประชาชนในการเก็บ
ขนขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นรวมทั้งดูแลรักษาความสะอาดตามถนนตรอก ซอย
และที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งปัจจุบันในเขตเทศบาลฯ 
มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น และต้องเก็บขนนำไปกำจัดเฉลี่ยวันละ
ประมาณ 34 ตัน มีรถเก็บขนขยะออกจากพ้ืนที่นำไปกำจัดจำนวน 10 
คัน เป็นรถเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน, รถบรรทุกคอนเทนเนอร์ 2 คัน, 
และรถขยะแบบอัดท้าย 7 คัน ซึ่งรถส่วนใหญ่มีอายุในการใช้งานมานาน
บ่อยครั้งต้องประสบปัญหารถชำรุดต้องจอดซ่อมแซม ทำให้ประสิทธิภาพ
ในการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยเพ่ือนำไปกำจัดลดลง ทำให้เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์สิ้นเปลืองงบประมาณในการซ่อมแซมเป็นจำนวนมากในแต่ละปี 
ตลอดจนอาจเป็นต้นเหตุของ อุบัติเหตุได้การกู้เงินเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
จะสามารถกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตามความมาตรา 
66 (6) และวรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 จึงเรียนมาเพ่ือขอได้โปรดนำเสนอต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพ่ือให้สภาพิจารณาอนุญาตต่อไปด้วย 
จักเป็นพระคุณยิ่ง ขอบคุณครับ ขออนุญาตท่านประธานสภาขอชี้แจง
เพ่ิมเติม การขอกู้เงินเป็นด่านแรกถ้าหากว่าเทศบาลเราอยากจะได้อะไรก็
ตามได้หมด ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างจะต้องผ่านการเห็นชอบจากสภา
การซื้อ รถขยะเราไม่ได้ตั้งไว้อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณทั้งนี้เนื่องจากว่า
ถ้าตั้งเข้าไปอย่างที่ท่านเห็นขอ 2 คัน หมายถึงว่าเบียดบังงบที่เราจะพัฒนา
ชุมชนประเภทถนนหนทาง ท่อระบายน้ำ ใช้งบประมาณไปแล้ว 5 ล้าน
บาท แต่เราได้รถมาซึ่งก็เป็นความจำเป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นในการ
บริหารจัดการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เราก็จะรู้ว่าเราจะขออนุมัติกู้เงินจาก
สภาแล้วทำการกู้ไม่ว่าจะกู้จากกองทุน กสท. ของเทศบาลเองหรือกู้จาก
เอกชนคือธนาคารที่รัฐอนุญาตนี้แหละครับ เพ่ือที่จะเอามาซื้อบริหาร
จัดการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการที่จะซื้ออะไรในการจะทำอะไรเกี่ยวกับครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้างต้องผ่านสภาก่อนเทศบาลอยากได้อะไรหรือสำนักสาธารณสุข
ผมก็จะนำเรื่องเข้ามาเสนอต่อที่ประชุมแต่พอผ่านที่ประชุมไปแล้วทุกครั้ง
เราขออะไรสภาเทศบาลแห่งนี้อนุมัติทุกครั้งเห็นชอบทุกครั้ง แต่พอเราไป
ดำเนินการก็ติดขัดและปัญหาที่ไม่สามารถกู้เงินได้ทั้งนี้เนื่องจากต้องไปผ่าน
ด่านต่อไปผ่านด่านจังหวัดหลังจากผ่านด่านจังหวัดจากผ่านด่านกรม
หลังจากผ่านด่านกรมแล้วไปดูพิจารณาในกองทุนว่ามีเงื่อนไขอะไรที่เราจะ
กู้ได้หรือไม่ ถ้าหากว่าจะไม่ผิดเราทำเรื่องเข้ามาขออนุมัติกู้เงินจากสภาแห่ง
นี้ 2 ครั้งแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องจะเอาไปใช้ในสำนักสาธารณสุขแต่
ทั้งหมดที่ทำไป 2 ครั้งใช้ไม่ได้เลย เพราะว่ากองทุนไม่สามารถที่จะอนุมัติ



- 28 
 

ให้ได้ทั้งนี้เนื่องจากการที่เราจะได้รับเงินกู้เขาต้องดูสถานะการเงินของเรา
ว่าที่เทศบัญญัติของเรากำหนดมา 2-3 ปีย้อนหลัง ถ้าเรากู้มาแล้วเราจะมี
กำลังในการที่จะโอนหรือจ่ายคืนรายเดือนให้เขาได้ไหมเนื่องจากมีเงื่อนไข
ว่าการกู้แต่ละครั้งจะต้องผ่อนจ่ายเป็นระยะเวลา 10 ปี เพราะฉะนั้นใน
ส่วนของ 10 ปีคุณกู้อะไรไปบ้าง กู้ที่ไหน แล้วคุณจะต้องผ่อนจ่ายแต่ละปี
เท่าไหร่ ถ้าหากว่าตั้งไว้ผ่อนจ่ายเยอะ  ทางกรมเขาจะบอกว่าเดี๋ยวชาวบ้าน
ไม่ได้ถนนหนทาง ไม่ได้ท่อระบายน้ำเขาจะไม่เห็นชอบให้กู้เมื่อเขาไม่ให้กู้
เราก็จะซื้อไม่ได้ เราก็ต้องไปขอรับอุดหนุนจากท้องถิ่นที่เขามีรายได้หรือ
เขาปลดระวางลดแต่ของเขามีเงินเยอะเขาก็ไปขอรับมาอย่างเช่นที่ผมไป
ขอบริจาครถสุขาจากเทศบาลนครนนซึ่งเทศบาลนครนนเขาคันเล็กไม่เพียง
พอที่จะใช้บริการของเทศบาลนครมันเป็นรถ 6 ล้อ เขาซื้อรถบัสรถ 8 ล้อ 
เพียงแค่นั้นครับ เราเลยขอรับมาท่านก็ให้มาพอเอามาเราก็ไม่ได้ซ่อมเลย
ตอนนี้ก็ใช้บริการ วิ่งช่วยเหลือทั้งงานจังหวัดทั้งงานของเราตอนนี้ก็ไปอยู่ที่
งานกาชาดและเราก็เก็บเงินไว้ด้วยเวลาคนมาใช้ห้องน้ำห้องสะอาดเขาก็จะ
จ่ายเงินค่าใช้บริการก็เป็นรายได้ที่เทศบาลได้มาด้วยแต่เราก็ไม่ได้ซื้อนะ
ครับ อันนี้ก็เป็นการบริการไปได้เราก็ไปขอกับเอกชนซี่งเอกชนก็ต้องผ่าน
ด่านอีกไม่ใช่ว่าจะได้ง่ายแต่ด่านแรก หรือไม่ต้องอยู่ในสภาเทศบาลจึง
จำเป็นต้องทำเรื่องเข้ามาขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลก่อนครับ 
ขอบคุณครับ 

นางสาวจำลอง   ภูเต้านาค  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก     
ดิฉันนางสาวจำลอง  ภูเต้านาค สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในญัตติ
ที่ 5.6 ญัตติขออนุมติกู้เงินธนาคารเพ่ือจะซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยจำนวน 
2 คัน รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 5 ล้านบาท ในสถานการณปัจจุบันนี้นะคะจะมี
หลายๆ ท่านที่นั่งอยู่ในห้องประชุมเจ้าหน้าที่หรือพนักงานเทศบาลของเรา
ไปจัดเก็บขยะโดยใช้รถที่ไม่ถูกสุขลักษณะก็สืบเนื่องจากว่ารถของเราหลาย
คันนะคะประสบเหตุก็คือไม่สามารถนำไปเก็บขนขยะได้ซ่อมแล้วซ่อมอีกซึ่ง
ใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากอย่างที่ขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านนายกเทศมนตรี
ได้นำเรียนเหตุผลไว้แล้วเป็นที่น่าสงสารนะคะเก็บขยะไปด้วยแล้วต้องระวัง
ขยะที่เก็บแล้วมันจะปลิวไปตามถนนหนทางซึ่งจะทำให้พ่ีน้องประชาชนของ
เราเกิดความรำคาญก็สอบถามพนักงานนะคะเป็นอย่างไรบ้างเขาก็บอกว่า
ลำบากน่าดูตอนนี้สภาเราไม่ยินยอม ถ้าท่านผู้บริหารมีแนวทางที่จะสามารถ
กู้เงินหรือหาเงินจากส่วนอ่ืนเพ่ือนำไปซื้อรถขยะไปจัดเก็บขยะให้กับพ่ีน้อง
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพได้ ดิฉันคนนึงที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลแห่ง
นี้ยินดีและให้การสนับสนุนเต็มที่ในการที่จะนำเงินไปซื้อรถบรรทุกขยะเพ่ือ
มาทำงานบริการให้กับพ่ีน้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ในญัตตินี้
ดิฉันซึ่งเป็นตัวแทนของพ่ีน้องประชาชนในเขต 3 นะคะมีความยินดีและขอ
สนับสนุนในญัตติขออนุมัติเงินกู้ธนาคารเพ่ือจะซื้อรถขยะจำนวน 2 คัน 
ขอบคุณค่ะ 
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นายอาคม   สำราญเนตร  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่านครับกระผมนายอาคม สำราญเนตร สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ระเบียบ วาระที่ 5 (5.6) ระเบียบขออนุมัติกู้เงินจากธนาคารเพ่ือ
จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 
170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย 2 คัน ๆ ละ 2,500,000 บาท ถ้าผมจำไม่ผิด
น่าจะเป็นกู้ทดแทนในส่วนที่เคยยื่นกู้ กสท. ใช่ไหมครับเพราะว่าผมเคย
กระทู้ถามไปในคราวที่แล้ว ว่าได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วท่านคณะผู้บริหาร
ได้ชี้แจงว่าลักษณะของเทศบาลเมืองไม่เข้าหลักเกณฑ์ในการที่จะขอยื่นกู้ได้ 
ในครั้งนี้คณะผู้บริหารได้นำเสนอเข้าสู่สภาอีกครั้งแต่เป็นการกู้กับธนาคารซึ่ง
น่าจะง่ายกว่านะครับ แต่เราต้องเสียดอกเบี้ยมากกว่ากสท. ผมเห็นด้วยครับ
ในการที่จัดซื้อรถขยะใหม่ 2 คัน ซึ่งเราน่าจะได้มากกว่านี้ถ้าดูจากสภาพรถ
ขยะเราใช้งานปัจจุบัน ซึ่งประชาชนหลายชุมชนก็บ่นในเรื่องรถขยะว่ารถ
ขยะมีน้ำรั่วตามถนนหนทางทำให้ส่งกลิ่นเหม็นมีหลายชุมชนครับที่ร้องเรียน
เข้ามา ผมเห็นด้วยครับแต่อยากจะให้ดำเนินการแล้วเสร็จให้เร็วนะครับ
เพ่ือที่จะได้ใช้นำรถมาใช้ประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชนต่อไปครับ ขอบคุณ
ครับ 

นายนพดล   แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  อันนี้เป็นเหตุผลเชิงประจักษ์เราเห็นกันอยู่แล้วครับท่าน
ประธานว่ามันมีความจำเป็นจริงๆ รถขยะเราใช้งานมานานหลายคันก็เป็น
ปัญหาอย่างบ้านผมทางประธานชุมชนท่านก็บอกว่าขยะเอามาไว้ตอนเย็น
ตอนเช้ากลางวันก็สายนะครับค่อยไปเอา บางวันไปแต่เช้าผมก็คิดว่าคงเป็น
ปัญหาต่อเนื่องกันมาแต่สิ่งสำคัญตรงหนึ่งก็คือว่าเดี๋ยวนี้เรายังไม่ทราบว่าเรา
จะกู้ธนาคารอะไรเพราะว่าพ่ึงจะขออนุมัติสภาถ้าสภาแห่งนี้อนุญาตเราก็
ต้ อ ง ไป ผ่ า น จั ง ห วั ด  ผ่ า น อ ธิ บ ดี  สุ ด ท้ า ย คื อ ท่ า น รั ฐ ม น ต รี
 กระทรวงมหาดไทยต้องอนุมัติผมไม่กังวลหรอกครับเพราะมันมีหน่วยงาน
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น สตง. ศูนย์
ดำรงธรรมเราไปร้องเรียนได้ถ้ามันเป็นปัญหานะครับ หรือไม่ ปปช.จังหวัด 
เพราะฉะนั้นในสิ่งของการใช้เงินผมไม่ได้มีปัญหาอาจจะเป็นห่วงอย่างที่ท่าน
นายกได้นำเสนอว่าเรามีเรากู้มาแล้วจะเป็นปัญหาไหมในการนำเงินใช้หนี้คืน
จะเป็นภาระต่องบประมาณเราไหมยังไงเท่านั้นเองครับ คือยังไงเราก็ต้องกู้
อย่างที่ท่านอาคมพูดขออนุญาตที่เอ่ยนามเรากู้ที่อ่ืนไม่ได้มันเต็มเมื่อเรามี
ทางที่จะไปเราก็ไปนะครับ แต่ว่าปัญหาว่าไปแล้วตอนใช้จะมีปัญหาไหมเท่า
นั้นเอง เพราะถ้าใช้แล้วอย่างที่คณะผู้บริหารเรียนว่ามันจะไปเบียดบังกันนำ
เงินงบประมาณส่วนอ่ืนมาพัฒนาหรือมาส่งเสริมโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลกับพ่ีน้องประชาชนไหมเท่านั้นเองนะครับ ไม่ว่า
หรอกครับรัฐบาลกลางก็กู้แต่เรากู้แล้วจะมีใช้คืนเขามากน้อยแค่ไหนเป็น
ห่วงตรงนี้ครับท่านประธานเพราะอนาคตมองไม่เห็นนะครับก็ฝากท่าน
ประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารท่านก็คงคิดรอบคอบดีนะครับ ขอบคุณครับ 



- 30 
 

นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เขต 
1 เรื่องกู้ประเทศอเมริกาเจริญที่สุดในโลกเขามีกู้สาธารณะ 33 ล้านล้าน
เหรียญเป็นหนี้ระดับโลกก็ว่าได้ครับต้องยอมรับความจริงนะครับว่า
ประชากรพ้ืนที่บ้านเรือนขนายตัวเพ่ิมขึ้นทุกวัน ขยะเพ่ิมขึ้นตามไปด้วยผม
เข้าไปที่ศูนย์สาธารณสุขครั้งใดผมต้องเจอกับรถขยะที่ซ่อมไม่รถขยะก็
รถดับเพลิงซ่อมประจำ อันนี้เป็นความจริงนะครับ ท่านประธานเดี๋ยวนี้ก็
อาจจะซ่อมก็ได้ ผมก็เคยแนะนำครั้งหนึ่งแล้วในสภาแห่งนี้ว่าให้จัดซื้อ 5 คัน 
บางคนก็บอกว่าผมพูดประชด ท่านประธานก็คงจำได้นะครับตอนนั้นทาง
เทศบาลขอซื้อ 1 คัน ผมว่ามีมากมันดีเพราะว่าเราสามารถใช้ทดแทนกันได้ 
ถ้าหากรถเสีย รถพัง รถเกิดอุบัติเหตุ เราก็ต้องใช้รถทำงานทุกวันหากแม้วัน
เดียวก็ต้องมีปัญหาโดนด่าอย่างแน่นอนผมว่าการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยมีอยู่ 
3 ประการใหญ่ ๆ คือ บ่อขยะกักเก็บขยะต้องเพียงพออันนี้เทศบาลเราคง
ไม่มีปัญหานะครับท่านประธาน คนงานเก็บขยะต้องเพียงพอและที่สำคัญรถ
ขนขยะก็ต้องเพียงพอในการใช้งานถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปมันก็มีปัญหาอย่าง
แน่นอนในเมื่อทางเทศบาลบอกว่ารถขนขยะไม่เพียงพอต่อการใช้งานต้องกู้
เงินผ่านสภาเพ่ือที่จะจัดซื้อรถขนขยะ 2 คัน ก็เอาสิครับซื้อเลยครับจะไปรอ
อยู่ทำไมหรือจะปล่อยให้ประชาชนเดือดร้อนก่อนแล้วค่อยมาซื้อ มันไม่ได้
นะครับเพราะเทศบาลเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลบริการแก้ปัญหา บำบัดทุกข์
บำรุงสุขให้แก่พ่ีน้องประชาชน โดยตรงสิ่งใดก็ตามที่ เป็นประโยชน์กับ
บ้านเมือง ประชาชน ผมเชื่อว่า สท. ยุคใหม่ไฟแรงใจถึงพ่ึงได้จะสนับสนุน
อย่างแน่นอนนะครับท่านประธาน ขอบคุณครับ 

นายจำลอง   ใจไหว   สมาชิกสภาเทศบาล  ครับท่านประธานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ท่านสมาชิกผู้
ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่านครับ กระผมนายจำลอง ใจไหว สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เขต 1 สำหรับในวันนี้ผมขอเสริมญัตติเรื่องการขอ
อนุญาตกู้เงินธนาคารเพ่ือเป็นการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยเพ่ิมเติมนะ
ครับ เพื่อใช้ในการเก็บขยะ มูลฝอยออกจากพ้ืนที่ให้ครบทุกพ้ืนที่ ผมคิดว่า
เป็นเรื่องที่ดีจากเห็นที่ผ่านมารถยะของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ของเรา ช่วง
เช้าบางคันรถเปิดข้างก็มีนะครับท่านประธาน ผ่านไปตรงไหนเหม็นตรงนั้น
นะครับท่านประธานผมก็อยากให้มีรถแบบนี้อย่างที่ท่านนนายกได้เสนอมา 
ผมเห็นด้วยครับท่านประธานเรื่องการขอกู้ว่าเราเคยขอกู้มาหลายที่หลาย
ครั้งเหมือนท่านนายกได้พูดไว้ อนุญาตนะครับแต่วันนี้เราก็ยังไม่ทราบว่าจะ
กู้ได้หรือไม่ได้เราต้องผ่านหลายด่านเหมือนผู้บริหารคิดไว้อยู่เหมือนกันครับ
ท่านประธานจากหลักการและเหตุผลที่ท่านนายกได้เสนอมาก็เพ่ือเป็นการ
บริการพี่น้องประชาชน ดูแลรักษาความสะอาดให้ครบทุกพ้ืนที่ ซึ่งปัจจุบันนี้
นะครับขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ของเราก็เพ่ิมมากขึ้นทุกวัน 
ซ่ึงรถขนขยะของเราในช่วงนี้ดูได้เลยครับบางคันก็เก่าชำรุดทรุดโทรมไปตาม
กาลเวลาครับ ควรจะหาใหม่เพ่ิมเติมได้แล้นะครับท่านประธานเพราะว่าผม
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ก็เคยพูดในสภาแห่งนี้ครั้งหนึ่งเมื่อปีงบประมาณ 2565 นะครับท่าน
 ประธานก็ยังชื่นชมในคำพูดตรงนั้นว่าผมจะสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการซื้อ
รถขยะมาวันนี้ปีงบประมาณ 2567 ญัตติขออนุญาตกู้เงินจากธนาคาร ผม
ยินดีสนับสนุนอย่างเต็มที่เพ่ือให้ความเจริญ ความร่มเย็นเป็นสุขความ
สะอาดของบ้านเมืองดูดีในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ของเรานะครับ ผม
เห็นด้วยอย่างยิ่งครับท่านประธาน ขอบคุณครับ 

นายสุขุม    เบญจมาศ  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ครับ กระผมนายสุขุม เบญจมาศ ในวาระที่ 5 (5.6) เรื่องญัตติขอกู้เงิน 
เรื่องนี้ผมสนับสนุนเต็มที่ครับเพราะว่าในบางวันในการเก็บขยะพนักงาน
เทศบาลออกทำงาน 04.00 ไปถึง 09.00 น. ก็กลับมาเพราะว่ารถใช้การ
ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น เรื่องนี้เป็นเรื่องดีในการกู้เงินมาซื้อรถขยะผมเห็น
ว่าท่านนายกขอโทษครับที่ เอ่ยนาม ผมว่าท่านนายกวิสัยทัศน์ดีเพราะว่าทุก
วันนี้การเก็บขยะของเทศบาลของเรารถคันไหนที่พังแล้วต้องรออีกคัน 
ประมาณ 13.00 น. เพราะฉะนั้นการเก็บรถขยะของแต่ละคันไม่เหมือนกัน
รถคันหนึ่งพังอีกคันต้องรอประมาณ 13.00-14.00 น. พนักงานเทศบาล
ถึงได้กลับ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมสนับสนุนอย่างเต็มที่ ผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ผมในนามสมาชิกสภาที่มีบ้านอยู่ใกล้ผมเห็นว่าเรื่องนี้ เป็นเรื่องงที่สำคัญนะ
ครับกับพนักงานเทศบาลเพราะทุกครั้งจะกลับบ้านก็กลับไม่ได้เพราะต้อง
เก็บขยะสายๆ ต้องรับผิดชอบก่อนในเรื่องนี้ผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีครับ 
ขอบคุณ  ครับ 

นายณัฐณรงค์   สนศรี  สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผม
นายนายณัฐณรงค์ สนศรี  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เขต 2 ผมก็
ยินดีมากครับที่จะ สนับสนุนเกี่ยวกับนโยบายนี้เพราะว่ามีความคิดเดียวกับ
ท่านสมาชิกทุกท่านครับ ผมเชื่อว่าทุกท่านมีความห่วงใยและได้ดูแลพ่ีน้อง
ประชาชนหลายเรื่องรวมทั้งเรื่องทำความสะอาด เรื่องการเสียค่าชำระผมไม่
ห่วงครับทราบว่าผู้บริหารมีความดูแลเรามีวินัยในการชำระจ่ายคืนที่เรากู้ยืม
มาไม่ได้ห่วงครับแต่ที่ห่วงคือเราขอแค่ 2 คัน ผมคิดว่ามันน้อยเกินไปถ้ามี
โอกาสจะมีน่าจะขอมากว่านี้  มีอีกเรื่องที่อยากเพ่ิมเติมนะครับที่เราขอเป็น
รถขนาดใหญ่ปัญหาของเราคืออยากมีรถขนาดเล็กครับเพ่ือเข้าซอกซอยเรา
ไม่สามารถเอารถเข้าไปเก็บได้ เมื่อเราเข้าเก็บไม่ได้จำเป็นต้องตั้งถังขยะหน้า
ปากซอยนะครับทำให้เกิดสุนัขไปคุดคุ้ยทำให้ไม่สะอาด ถ้าเป็นไปได้อยากให้
เพ่ิมเติมรถขนาดเล็กเข้าไปด้วยนะครับในการเก็บขยะเพ่ิมเติมแค่นี้ครับ 
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล  มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก  ขอเรียนเชิญครับ  เมื่อไม่
มีท่านสมาชิกอภิปราย ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใดอนุญาตให้กู้เงินจาก
ธนาคาร กรุณายกมือ (สมาชิกรับรองจำนวน 16 ท่าน) 16 เสียง ไม่รับรอง
จำนวน – ไม่มี - ท่าน งดออกเสียง 1 เสียง ลาป่วย 1 ท่าน 
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(5.7)  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เพื่อก่อสร้างรั้วกั้นแนวเขตพร้อมเทคอนกรีตลานจอดรถ
บ้านพักพนักงานเทศบาล ฯ ศูนย์เคร่ืองจักรกลสำนักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

ทุกท่านกระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ขอ
เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือ
ก่อสร้างรั้วกั้นแนวเขตพร้อมเทคอนกรีตลานจอดรถบ้านพักพนักงาน
เทศบาลฯ ศูนย์เครื่องจักรกลสำนัก สาธารณ สุ ขและสิ่ งแวดล้ อม  ด้ วย
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์โดยนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ขอเสนอญัตติขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือก่อสร้างรั้วกั้นแนว
เขตพร้อมเทคอนกรีตลานจอดรถบ้านพักพนักงานเทศบาลฯ ศูนย์
เครื่องจักรกลสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยเทศบาลมีงบประมาณ
เพียงพอในการก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน 926,000 บาท (เก้าแสนสองหมื่น
หกพันบาทถ้วน) หลักการ เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่เพ่ือก่อสร้างรั้วกั้นแนวเขตพร้อมเทคอนกรีตลานจอดรถบ้านพัก
พนักงานเทศบาลฯ ศูนย์เครื่องจักรกลสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
โดยมีการก่อสร้าง ดังนี้ 1. งานรั้วตะแกรงเหล็ก  2. งานประตูรั้ว 3. งานเท
พ้ืน ค.ส.ล. 4. งานติดตั้งปั๊มน้ำ 5. งานครุภัณฑ์ ประกอบด้วย 5.1 ถังเก็บ
น้ำขนาด 3,000 ลิตร  จำนวน 4 ถัง 5.2 ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ 600 
w. จำนวน 4 ชุด 5.3 กล้องวงจรปิดไร้สาย 8 จุด จำนวน 2 ชุด รวม
งบประมาณในการก่อสร้าง 926,000 บาท (เก้าแสนสองหมื่นหกพันบาท
ถ้วน) รายละเอียดตามแบบเลขที่ 43/2567 โอนลดจากสำนักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ 4,989,780 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
2,963,669.94 บาท ขอโอนลด 100,000 บาท งบประมาณคงเหลือ
หลังโอน 2,863,669.94 บาท โอนลดจากสำนักคลัง แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งบบริหารงานคลัง หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือน
ข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นงบประมาณตั้งไว้ 10,167,480 
บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  6,521,795 บาท ขอโอนลด 
154,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 6,367,795 บาท โอนลด
จากสำนักช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน ประเภทค่าจ้าง 
ลูกจ้างประจำ งบประมาณที่ตั้งไว้ 2,576,664 บาท งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน 1,799,508.65 บาท ขอโอนลด 200,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน 1,599,508.65 บาท โอนลดจากสำนักการศึกษา 
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แผนงานการศึกษา งานมัธยม หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเพ่ิมต่างๆ
ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณที่ตั้งไว้ 858,000 
บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 624,100 บาท ขอโอนลด 272,000 
บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 352,100 บาท โอนลดจากสำนัก
ปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณ
ตั้งไว้ 9,464,520 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 5,509,113.67 
บาท ขอโอนลด 200 ,000  บาท  งบประมาณ คงเหลื อหลั งโอน 
5,309,113.67 บาท เหตุผล ศูนย์เครื่องจักรกลสำนักสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม มีพ้ืนที่ใช้สอยในปัจจุบันแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ บริเวณบ้านพัก
พนักงานเทศบาลฯ และบริ เวณที่ เป็นศูนย์ เครื่องจักรกลของสำนัก
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้งสองส่วนอยู่ในบริเวณเดียวกันแต่ไม่มีรั้ว
กั้นแนวเขต เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
เทศบาลฯ และทรัพย์สินของทางราชการจึงจำเป็นต้องก่อสร้างรั้วกั้นแนวกั้น
เขตพร้อมเทคอนกรีตลานจอดรถบ้านพักพนักงานเทศบาลฯ ศูนย์
เครื่องจักรกลสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยเทศบาลสามารถกระทำ
ได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  
ข้อ  27 จึงเรียนมาเพ่ือขอได้โปรดนำเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์เพ่ือให้สภาพิจารณาอนุมัติต่อไป ขอบคุณครับ  ขออนุญาตนำ
เรียนชี้แจงเพ่ิมเติม ผมว่าศูนย์เครื่องจักรกลเราสร้างอยู่ในพ้ืนที่ที่ว่างอยู่ข้าง
สนามกีฬาแล้วเหตุจำเป็นที่ต้องไปสร้างศูนย์เครื่องจักรกลให้กับสาธารณสุข
นั้นก็เพราะว่าถ้าเราไม่ทำธนารักษ์จะเอาคืนเราเลยต้องรีบทำไม่มีเงินครับแต่
ทำโครงการเข้ามาขออนุมัติกู้เงินจากสภาเทศบาลแห่งนี้ในวงเงิน 37 ล้าน 
แล้วก็ขอไปจัดซื้อจัดจ้างในการแข่งขันทางราคาเหลือ 31 ล้าน พอเหลือ 
31 ล้านเรากู้เงินจากกองทุน กสท. ซึ่งเป็นเงินของเราดอกเบี้ยร้อยละ 2 
บาท นะครับปรากฎว่าหลังจากท่ีก่อสร้างไปแล้วตัวผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า
เสียค่าปรับไปล้านกว่าบาทเกือบสองล้านนะครับเพราะฉะนั้นเราจ่ายแค่ 29 
ล้านบาทแล้วส่วนงบประมาณทั้งหมดที่เราขอกู้คือ 37 ล้านบาท ดังนั้น
งบประมาณตัวนี้เป็นงบประมาณที่กองทุน กสท. ตั้งไว้ว่าเทศบาลกู้แต่เวลา
เราจะจ่ายเงินเราจะจ่ายเงินจริงแค่ 29 ล้านบาทเศษ เพราะฉะนั้นก็ยังเหลือ
กู้ได้อีก 5-6 ล้านบาทแต่ยังไม่ได้กู้นะครับ เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาว่าเรา
จะดำเนินการอย่างไรแต่ก็ขอความเห็นชอบจากสภาไปก่อน แล้วคราวนี้เรา
พอสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่าในส่วนของบ้านพักไม่มีรั้วครับ ไม่มี
การเทคอนกรีต ถ้าอย่างงั้นก็ของบประมาณจากเงินเดือนของข้าราชการใน
ส่วนสำนักกองฝ่ายต่าง ๆ ที่ไม่มีคนอย่างเช่นของสำนักช่างท่าน ผอ.สำนัก 
ท่านเกษียณไปแล้วก็ยังไม่มีตัวสำนักการศึกษาแล้วก็มีเงินที่เป็นเงินเดือนของ
ฝ่ายประจำนะครับของทุกกองฝ่ายก็นำมารวมกันเพ่ือที่จะได้ยอดเอาไป
ก่อสร้างรั้วให้กับศูนย์เครื่องจักรของสำนักสาธารณสุขและแยกออกเป็น
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บ้านพักข้าราชการแล้วถ้าพูดถึงว่ามีความจำเป็นแค่ไหนในการก่อสร้าง
บ้านพักก็ต้องเรียนว่าถ้าหากว่ามีข้าราชการที่ย้ายมาแล้วก็มาถ้าหากไม่มี
บ้านพักข้าราชการคนนั้นสามารถที่จะขอกู้เงินได้ ขอกู้เงินค่าเช่าบ้านได้ตาม
สิทธิ์ของเขาแล้วนอกจากขอกู้เงินค่าเช่าบ้านได้และก็ยังสามารถขอกู้เงินเช่า
ซื้อบ้านได้อีกด้วย เช่าซื้อบ้านบ้าน 1 หลังนะครับ ประมาณ 2-3 ล้านบาท 
ก็ต้องมาขอเงินค่าเช่าบ้ านที่ เบิกได้แล้วไปผ่อนจ่ายนั้นเป็นสิทธิ์ของ
ข้าราชการแต่เงินที่เอาไปเป็นเงินที่เราได้มา เป็นเงินรายได้ของเทศบาลที่
ได้รับจัดสรรจากสำนักงบแล้วเงื่อนไขว่าทำอย่างไรข้าราชการที่ย้ายมาถึงจะ
ไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ทั้งที่เป็นสิทธิ์ของเขานั้นก็คือเทศบาลจะต้องหา
ที่พักให้เขาเพ่ือที่เขาจะได้ปฏิบัติหาที่ราชการแล้วสถานที่บ้านพักที่อยู่ข้าง
สนามกีฬาก็เป็นสถานที่ เหมาะสมพ้ืนที่ของเราถ้าอย่างงั้นทำบ้านพัก
ข้าราชการเอาไว้ที่ศูนย์เครื่องจักรกลของสาธารณสุขแต่เผอิญเมื่ออยู่ส่วน
เดียวกันรั้วรอบข้างนอกเป็นรั้วเดียวกัน ผมก็มีความเห็นว่าถ้าหากว่า
ข้าราชการมาอาศัยอยู่บริเวณบ้านพักเขาต้องมีผู้ติดตามหรือมีญาติเขาซึ่ง
เป็นคนข้างนอกมาอาศัยอยู่ด้วย ถ้าหากว่ามาอาศัยอยู่ด้วยเกินเลยเข้าไป
เกะกะการทำงานของส่วนสาธารณสุขก็อาจจะมีปัญหาต่อกันระหว่างการ
ทำงานของพนักงานในสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกับผู้ที่มา
บ้านพักเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้ามาบ้านพัก เพราะฉะนั้นเพ่ือที่จะแก้ไขปัญหา
ล่วงหน้าก็คือใช้เงินงบประมาณในการก่อสร้างรั้วซึ่งพอผมส่งไปให้สำนักการ
ช่างสำรวจว่าจะใช้เงินประมาณเท่าไหร่ได้รับคำตอบครั้งแรกว่าใช้ประมาณ 
5 แสนกว่าบาท ถ้างั้นก็ขอเงินเดือนของส่วนที่เหลืออย่างสำนักการช่าง
เงินเดือนของผู้อำนวยการสำนักก็เกือบ 1 แสนบาทต่อเดือนไม่มีทั้ง 1 ปี ได้
เกือบล้านเพราะฉะนั้นขอมานิดหน่อยเท่านั้นเองแต่พอจะทำกันจริงก็มาค่า
อันนั้นค่านี่จะทำรั้ว ทำคอนกรีตแล้วกัน ไหนจะทำรั้ว ทำคอนกรีต ขอ 
CCTV ขอปั๊มน้ำด้วยอะไรประมาณนี้ เลยได้เป็นที่มาของงบประมาณ 9 
แสนกว่าล้านก็อธิบายต่อที่ประชุมและขอความเห็นชอบต่อที่ประชุม 
ขอบคุณครับ 

นายนพดล แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านที่เคารพ
ทุกท่าน ผมนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เขต 1 ครับ 
พูดง่ายๆ ก็น่าเห็นใจนะครับ ถ้าเป็นผมความรู้สึกของผมคนเดียวนะเดี๋ยวก็
ไปขอตรงนั้น ตรงนี้ก็เราไม่มีเราก็ไปเบียดตรงนั้นเบียดตรงนี้ เราอยากทำถ้า
ไม่ทำก็เป็นปัญหาท่านนายกพูดถูกนะครับ ฝากท่านประธาน ถ้าไม่ทำรั้วให้
เขาถ้าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มาอยู่มันเหมือนกับลดด้อยค่าเขา อย่างน้อยก็เป็น
สัดเป็นส่วนมีรั้วให้เขาได้มีศักดิ์ศรีบ้างเวลาไปอยู่ไม่ใช่มั่วกันเหมือนสลัมถ้า
เป็นสัดเป็นส่วนเป็นที่เอาตรงนี้เป็นบ้านผอ. เหมือนกับบ้านผู้ว่า บ้านรอง
ผู้ว่านะครับท่านประธาน เพราะฉะนั้นถ้าเราทำได้ก็สร้างกำลังใจให้กับ
พนักงานของเราให้กับเจ้าหน้าที่ของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราไม่มีเงินโบนัส 
ไม่มีเงินปันผลให้เขาแต่ละปี อย่างน้อยๆก็มาแล้วก็ยังมีบ้านไหนให้นอน ผม
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ไปเห็นโรงเรียนข้างนอกนะยกตัวอย่างบ้านพักครูพังแล้วพังอีกบางทีก็เอา
สังกะสีไปแปะ เมื่อเกิดปัญหาเป็นครูผู้หญิงไปอยู่อันตรายด้วยเดี๋ยวนี้รู้หน้า
ไม่รู้ใจ ไม่รู้ใครไปใครมายกตัวอย่างนะครับท่านประธาน บางวัดปิดประตูวัด
หมดทำไมปิดต้องไปเรียกบางทีเรียกไม่เปิดต้องไปหาผู้ใหญ่บ้านมาเปิด ถาม
เจ้าอาวาสแล้วเปิดไม่ได้โยมผีบ้าเข้ามาขอเงินถ้าไม่ให้มันก็จะฆ่าไม่ใช่ไม่
อยากให้คนเข้าวัดแต่ปัญหามันตามแบบนี้ อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับไม่
ต้องยกตัวอย่างมากผมเข้าใจนะครับ บ้านผมก็อยากมีรั้วบ้านท่านสิทธิภรณ์
ก็อยากมีรั้วขออนุญาตที่เอ่ยนาม ถ้าเป็นรั้วก็เป็นรั้วรอบคอบคิดคนทุกวันนี้ 
แม้แต่บ้านก็ยังครอบครองปรปักษ์ใช่ไหมครับท่านประธานขอบคุณนะครับที่
แสดงความคิดเห็น ยินดีด้วยครับขอเห็นชอบด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล  มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก  ขอเรียนเชิญครับ  เมื่อไม่
มีท่านสมาชิกอภิปราย ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบให้โอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือก่อสร้างรั้วกั้นแนวเขตพร้อมเท
คอนกรีตลานจอดรถบ้านพักพนักงานเทศบาลฯ ศูนย์เครื่องจักรกลสำนัก
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรุณายกมือ (สมาชิกรับรองจำนวน 15 ท่าน) 
15 เสียง ไม่รับรองจำนวน – ไม่มี - ท่าน งดออกเสียง 1 เสียง ไม่อยู่ในที่
ประชุม 1 ท่าน ลาป่วย 1 ท่าน 

 
(5.8)  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หมวด
ครุภัณฑ์  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
       ทุกท่าน กระผมนายจารุวัฒน์ บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  ขอ

เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2567 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หมวดครุภัณฑ์ ด้วยเทศบาลเมือง
 กาฬสินธุ์ โดยนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติจัดซื้อ
 ครุภัณฑ์  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และแก้ไขปัญหาความ
 เดือดร้อนของประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  โดยมีหลักการ
 และเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่ออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามแผนงานเคหะ
 และชุมชน งานสวนสาธารณะ งบดำเนินการ  หมวดครุภัณฑ์ จำนวน  2 
 รายการ ดังรายการต่อไปนี้ 1. เครื่องเจาะดิน 2 จังหวะ เพื่อจ่ายเป็นค่า
 ซื้อเครื่องเจาะดิน 2 จังหวะ 68 ซีซี เครื่องยนต์ 1 E48F ขนาด 68 cc 
 กำลังขับ 2.2 KW/8500r ขนาดความจุถังน้ำมัน 1.2 ลิตร ขนาดดอก เจาะ 
8 นิ้ว  จำนวน 3  เครื่องๆ ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 16,500 บาท 
งบประมาณตั้งใหม่ 16,500 บาท  (เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ) 2. เครื่องสูบน้ำบาดาล  เพื่อ จ่ า ย
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เป็นค่าซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล  ขนาดรูท่อ  2 นิ้ว  สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า  80 
ลิตรต่อนาที  ที่ความลึก  75  เมตร  ใบพัด 13  ใบพัด  กำลังมอเตอร์  
 3  แรงม้า ความยาวสายไฟ  50 เมตร จำนวน  2 เครื่องๆ ละ  31,000  
บาท เป็นเงิน  62,000 บาท  งบประมาณตั้งใหม่  62,000  บาท (เป็น
ครุภัณฑ์ท่ีไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ)
โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ งบประมาณตั้งไว้ 2,576,664 บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 1,942,836 บาท ขอโอนลด 78,500 บาท  งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน 1,864,336 บาท เหตุผล การโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีความจำเป็นต้อง
ใช้งบประมาณในการบริหารกิจการเทศบาล โดยการปฏิบัติงานตามอำนาจ
หน้าท่ี ในการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีของเทศบาล และการตั้งรายการ
ใหม่ ผู้บริหารเทศบาล ได้คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนในพื้นท่ี ท่ีได้รับ
การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพ่ือให้เป็นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 ข้อ 27 ระบุว่าการโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพ เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้สภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์พิจารณาอนุมัติ ต่อไป ขอบคุณครับ  ก็ขออนุญาตชี้แจงนะครับว่า
เครื่องเจาะดินเนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีมหามงคลครบรอบของนายหลวงรัชกาล
ที่ 10 ทางจังหวัดเราให้มีการปลูกต้นไม้ 720,000 ต้น นะครับแล้วในส่วน
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้รับมางบประมาณมาหมื่นเศษเกือบสองหมื่น
ต้นตามจำนวนประชากรของเรามีประมาณ 34,000 คน แต่ก็ต้องทำให้ได้
ประมาณ 10,000 – 20,000 ต้น แต่ถ้าจะขุด 20,000 หลุม ก็คงเป็นไป
ได้ยากทางสำนักการช่างงานสวนก็เลยบอกว่าขอซื้อเครื่องเจาะเครื่องละ 
5,500 บาท ขอซื้อ 3 เครื่อง ในการเจาะหลุมแล้วก็ขุดเพ่ือที่จะปลูกต้นไม้
นะครับ ซึ่งตอนนี้เราก็ปลูกไปแล้วเมื่อคราวที่แล้วปลูกได้ประมาณ 1,000 
ต้น แค่นั้น เองปลูกครั้ งเดียวแล้วถ้านับจากนี้ ต่อไปเดือนมกราคม - 
กรกฎาคม ถ้าปลูกเดือนละพันก็ไม่ถึงหมื่นนะครับก็ต้องมากกว่านั้นต้องเร่ง
แล้วนะครับ อันที่ 2  เครื่องสูบน้ำบาดาลเป็นตัวซับเมอร์สที่เจาะบ่อบาดาล
ที่สูบน้ำขึ้นมาจะมาใช้อยู่บริเวณหน้าเทศบาลเรานี้ครับฝั่งทางเข้าเทศบาลที่
เทศบาลได้มาการเกลี่ยดินเอาเศษวัสดุเอาท่อวางไว้ด้านหน้านี้นะครับเราจะ
ทำสวนพอเพียงครับ สวนพอเพียงพืชเศรษฐกิจให้กับพ่ีน้องประชาชนเราจะ
ปลูกให้พ่ีน้องประชาชนชุมชนสุขสบายใจ ชุมชนเทศบาลใหม่มาช่วยกันดูแล
และแบ่งปันนะครับ บ้านใดที่อยากได้พืชผักปลอดสารนะครับก็จะใช้พ้ืนที่
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แถวนี้เนื่องจากเราไม่มีน้ำไม่มีแหล่งน้ำก็เลยต้องมีการขุดแต่ค่าขุดเป็นเงินใช้
สอยงบใช้สอยของเราแต่ถ้าจะใช้ครุภัณฑ์ประเภทเครื่องสูบน้ำซับเมอร์
สนี้นะครับก็ต้องนำเข้าต่อสภา จึงได้ขอความเห็นชอบต่อสภาในญัตติที่ 5.8 
ขอความเห็นชอบครับ ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล  มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก  ขอเรียนเชิญครับ เมื่อไม่
มีท่านสมาชิกอภิปราย ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบให้โอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่หมวดครุภัณฑ์ กรุณายกมือ (สมาชิกรับรองจำนวน 15 ท่าน) 
15 เสียง ไม่รับรองจำนวน – ไม่มี - ท่าน งดออกเสียง 1 เสียง ไม่อยู่ในที่
ประชุม 1 ท่าน ลาป่วย 1 ท่าน 

(5.9)  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  

ทุกท่าน กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ขอ
เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 ด้วย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ  โดยมีหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ หลักการ ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ 2567 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ 
จำนวน  4  โครงการ ดังนี้  ข้อความเดิม 1. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านประธานชุมชนไปทะลุบ้านนางอำนวย แฝงศรี
จันทร์ ชุมชนซอยน้ำทิพย์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 120 
ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด  (แบบเลขที่  7/2567) 
จำนวน42,000 บาท  2. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยสุขสบาย
ใจ 5/4 ชุมชนสุขสบายใจ เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูป
ตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 
110.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด (แบบเลขที่ 11/2567)  
จำนวน  1,551,000 บาท  3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 15 และ ซอย 19 ชุมชนทุ่งสระ เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
ซอย 15 : ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 0.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ซอย 19 : ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร ยาว 500.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด   (แบบเลขที่  12/2567)  จำนวน  
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171,000 บาท 4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบ
ระบายน้ำ ถนนแยกซอยวรัญญา ชุมชนบุญกว้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 38.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 152.00 ตารางเมตร พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 
0.40 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 38.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
กำหนด  (แบบเลขที่ 14/2567)  จำนวน 133,000 บาท  ข้อความ
ใหม่  
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านประธานชุมชนไปทะลุ
บ้านนางอำนวย แฝงศรีจันทร์ ชุมชนซอยน้ำทิพย์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. กว้าง 1.80 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด 
(แบบเลขที่ 7/2567)    จำนวน  42,000 บาท 2. โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ำ ซอยสุขสบายใจ 5/4 ชุมชนสุขสบายใจ เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 
0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ความยาวไม่น้อยกว่า 530.00 เมตร  
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด  (แบบเลขที่  11/2567) จำนวน  
1,551,000 บาท 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 15 
และ ซอย 19 ชุมชนทุ่งสระ เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ซอย 15 
: ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 0.25 - 0.60 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 42.00 ตารางเมตร   ซอย 19 : ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 0.20 - 
1.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 250.00 ตารางเมตร  
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 292.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลกำหนด (แบบเลขที่ 12/2567) จำนวน 171,000 บาท 4. 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนแยก
ซอยวรัญญา ชุมชนบุญกว้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างถนนค.ส.ล. 
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร  พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 
30.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด (แบบเลขที่ 14/2567)  
จำนวน 133,000 บาท เหตุผล เพ่ือให้ เป็นตามระเบียบกระทรวง  
มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2563 หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นด้วย
หลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้สภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์พิจารณาอนุมัติ ต่อไป ขอบคุณครับ 
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นายอาคม สำราญเนตร  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
ขอรบกวนเวลาสภานิดนึงนะครับ ตามระเบียบวาระที่ 5(5.9) ญัตติขอ
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามที่
ท่านนายกเสนอ ผมอยากตั้งข้อสังเกต ตรงข้อความใหม่ผมอยากจะชี้ให้เห็น
ชัดเจนว่าทำไมถึงมีการเปลี่ยนแปลงข้อความ ข้อความใหม่โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านประธานชุมชนไปทะลุบ้านนางอำนวย 
ความกว้างเดิม 3 เมตร แก้ไขใหม่กว้าง 1.80 เมตร ยาว 40 เมตร เท่าเดิม 
พ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 72 ตารางเมตร ของเดิม 120 ตารางเมตร ผมตั้ง
ข้อสังเกตว่าทำไมมันต่างกันมากนะครับในการทำร่างเทศบัญญัติเข้ามาใน
สภาเทศบาล แต่เวลาไปสำรวจพ้ืนที่จริงในการก่อสร้างตัวเลขความกว้าง
เดิมจาก 3 เมตร เป็น 1.80 เมตร บางครั้งถ้าท่านนายกว่าไม่อยากรบกวน
สภาว่ามันเป็นตัวเลขที่ในความคลาดเคลื่อนเวลาออกแบบ แต่สภาอยากให้
ท่านนำเข้าในสภาเพ่ือที่จะได้จัดทำโครงการให้กับพ่ีน้องประชาชนนะครับ 
ข้อ 2 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยสุขสบายใจ 5/4 ชุมชนสุข
สบายใจ ความยาวไม่น้อยกว่า 530 เมตร ของเดิมเรา 110 เมตร ซึ่งมัน
ห่างกันมากจากตัวเลขที่ขอแก้ไข ซึ่งงบประมาณเท่าเดิม 1,551,000 บาท 
ความกว้างเท่าเดิม ความลึกเท่าเดิม แต่ความยาวต่างกันมากครับ โครงการ
ที่ 3 มีแค่ขนาดเนื้องานที่แตกต่างกันไม่มาก โครงการที่ 4 . โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนแยก
ซอยวรัญญา ชุมชนบุญกว้าง ของเดิม 38 เมตร ใหม่ 30 เมตร ความกว้าง
ของเดิม 4 เมตร ของใหม่ 2.50 เมตร ซึ่งความยาวจากเดิมเรามี 38 เมตร 
ขอแก้ไข 30 เมตร เวลาสร้างแล้วมันจะไม่เต็มจำนวนหรือเปล่าครับ ผมเห็น
แต่ไปข้างนอกเหลือเป็นช่วง ๆ ที่ชาวบ้านว่าไว้เหลือหาเสียงรอบหน้านะ
ครับ ส่วนมากเขาพูดกันอย่างนั้น ผมเป็นห่วงครับท่านนายก 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  ผมขออนุญาตครับ ต้องขอบพระคุณท่านสท.อาคม ขอ
อนุญาตเอ่ยนามครับ ผมก็เห็นเหมือนท่านนะครับ แต่ว่าเพ่ือความถูกต้อง
ครับ ขอเชิญท่าน ผอ. สนธยาชี้แจงนะครับ 

นายสนธยา  สีหานนท์  ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง    เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติ กระผมนายสนธยา สีหานนท์ ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างและผัง
เมือง ขอตอบข้อชักถาม เรื่องนี้เกิดจากการพิมพ์ผิดที่ตัวเลขนะครับซึ่งราคา
งบประมาณเป็นไปตามตัวเดิมซึ่งของเราถ้าเป็นระบบของถนนก็จะตก
ประมาณ 583 บาท เท่าเดิมถือเป็นการพิมพ์ผิดของงบประมาณแล้วถาม
ว่าพ้ืนที่ตัวนี้เป็นการขยายเขตเพ่ิมที่เป็นคอนกรีตเดิมอยู่แล้วเป็นรางระบาย
น้ำที่มีอยู่แล้วตัวนี้เขาเรียนว่าเป็นพ้ืนที่ ซึ่งการพิมพ์ผิดตรงนี้เกิดการเป็น
ปัญหาในการที่จะตอบต้องขอแก้ให้มันถูกต้องตามความเป็นจริงและตาม
งบประมาณด้วยครับผม 

นายโฆษิต  ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล  มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก  ขอเรียนเชิญครับ  เมื่อไม่
มีท่านสมาชิกอภิปราย ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใด เห็นชอบให้แก้ไข
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เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   กรุณายกมือ 
(สมาชิกรับรองจำนวน 15 ท่าน) 15 เสียง ไม่รับรองจำนวน – ไม่มี - ท่าน 
งดออกเสียง 1 เสียง ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 ท่าน ลาป่วย 1 ท่าน 

 
(5.10)  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  

ทุกท่าน กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ขอ
เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ด้วย
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ขอเสนอญัตติ 
ขออนุมัติดำเนินการพัฒนาฟ้ืนฟูและบูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยก่อสร้าง
อาคารคลุมบ่อน้ ำศักดิ์สิทธิ์บริ เวณ พิธีพลีกรรมตัก  “น้ ำศักดิ์สิทธิ์” 
สวนสาธารณะกุดน้ำกิน  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 
กรกฎาคม 2567  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพ่ืออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบ
ลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ ดังรายการ
ต่อไปนี้      1. โครงการก่อสร้างอาคารคลุมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บริเวณพิธีพลี
กรรมตัก “น้ำศักดิ์สิทธิ์ สวนสาธารณะกุดน้ำกิน เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
อาคารคลุมบ่อน้ ำศักดิ์สิทธิ์บริ เวณ พิธีพลีกรรมตัก “น้ ำศักดิ์สิทธิ์” 
สวนสาธารณะกุดน้ำกิน แบบถาวรโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 
4.50 x 4.50 เมตร  งบประมาณตั้งใหม่ 500,000  บาท โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ ายป ระจำ ) ป ระ เภ ท เงิน เดื อน ข้ าราชการ  งบ ป ระมาณ ตั้ ง ไว้  
10,167,480 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 7,172,360 บาท ขอ
โอนลด 300,000 บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 6,872,360 บาท 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ งบประมาณตั้งไว้ 
5,963,820 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 4,351,000 บาท ขอ
โอนลด 200,000 บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 4,151,000 บาท 
เหตุผล การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการบริหาร
กิจการเทศบาล โดยการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ ในการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีของเทศบาล และการตั้งรายการใหม่ ผู้บริหารเทศบาล ได้
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คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนที่  ที่ ได้รับการปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให้เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  
หมวด 4 ข้อ 27 ระบุว่าการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยนหรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ด้วยหลักการ
และเหตุผลดังกล่าว จึงเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์พิจารณา
อนุมัติ ต่อไป ขอบคุณครับ ทั้งหมดในแบบแปลนที่ออกแบบเป็นของกรม
โยธาครับ กรมโยธาออกแบบมาแล้วท่านผู้ว่ามอบภารกิจบอกว่าปีนี้เป็นปี
มหามงคลของในหลวงรัชการลที่  10 ซึ่งจะต้องมีพิธีพลีกรรมตักน้ำ
ศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งหนึ่ง หลังจากตักมาแล้วในพิธีขึ้นครองราชย์ของในหลวง
รัชกาลที่  10 อีกครั้งหนึ่ งเพราะฉะนั้นขอให้ทำถาวรจึงจำเป็นต้อง
ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนกรกฎาคมนะครับ ขอขอบคุณครับ 

นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผม
นพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เขต 1 เรียนท่าน
ประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารไม่มีแบบจำลองให้ดูใช่ไหมครับ คือการ
สร้างแบบนี้ต้องสวยงามนะครับมันต้องเป็นที่เชิดหน้าชูตาเพราะเป็นสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์นะครับ ก็เป็นไปตามที่ความจงรักภักดีนะครับ เราทำเพ่ือสถาบัน
ของเราที่พวกเราเชิดชูจงรักภักดีมาทุกยุคสมัยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำแล้วทำ
อย่างไรเมื่อเราทำที่คลุมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วจะให้สร้างความรู้สึกแบบไหน
จะให้คนเห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์จริงๆ ก็ฝากไปสำนักการศึกษาจะต้องเป็น
หลักด้วยว่าสร้างกิจกรรมไหนบ้างที่จะได้เชิดชูถึงแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้
ของเรา กุดน้ำกินมีคุณูปการกับพ่ีน้องเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์โดยเฉพาะ
จังหวัดกาฬสินธุ์เรามากนะครับ เป็นสิ่งที่พวกเราต้องช่วยกันเชิดชูนะครับ 
สร้างสิ่งที่ดีงามเพ่ือให้เกิดความรู้สึกที่ดีงามเห็นคุณค่า เห็นคุณูปการจริงๆ
แล้วถ้าวันนี้มีรูปให้ดูเราจะได้วิจารณ์กันว่าจะเอาแบบนั้นสวยๆ แบบนี้นะ
ครับ ช่วยกันอยากให้เป็นสิ่งที่พวกเราได้ร่วมกันด้วยความจงรักภักดีต่อ
สถาบันของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันนี้ถ้าพวกเราไม่มีสถาบันหลักยึด
แล้วไม่ทราบว่าบ้านเมืองเราจะเป็นยังไงนะครับ ก็ดีนะครับขอสนับสนุนตรง
นี้สร้างเถอะครับเพราะเป็นแนวคิดของทางจังหวัดเราด้วย เห็นคุณค่าด้วย 
ขอบคุณครับ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี เป็นระเบียบของกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งเป็นละปีเรา
ขอรับสนับสนุนในโครงการต่างๆ ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเอามาทำให้
เรา เราก็ไม่ได้นำเข้าสภานะครับแต่พอมาปีนี้เขาบอกว่าขอความเห็นชอบ
จากสภาให้ด้วยนะว่าถ้าหากกรมโยธาธิการและผังเมือง  มาพัฒนาพุทธ
มนฑลแก่งดอนกลางทางท่านสมาชิกสภาเมืองเทศบาลท่านเห็นชอบด้วย
หรือไม่นะครับก็เลยจำเป็นต้องนำเข้ามาซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล  มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก  ขอเรียนเชิญครับ  เมื่อไม่
มีท่านสมาชิกอภิปราย ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบให้โอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรุณายกมือ (สมาชิกรับรอง
จำนวน 15 ท่าน) 15 เสียง ไม่รับรองจำนวน – ไม่มี - ท่าน งดออกเสียง 1 
เสียง ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 ท่าน ลาป่วย 1 ท่าน 
 

(5.11)  ญัตติญัตติขอความเห็นชอบโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณสวนพุทธมณฑล (แก่งดอนกลาง) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกผู้ทรง     

เกียรติ ทุกท่าน กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุ์ ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
สวนพุทธมณฑล (แก่งดอนกลาง) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ด้วยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประสงค์จะรับ
การสนับสนุนในการศึกษาออกแบบรายละเอียดและก่อสร้างปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ภายใต้โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนพุทธมณฑล (แก่งดอน
กลาง) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จากกรมโยธาธิการและผัง
เมือง โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างเพื่อเป็นศูนย์กลางกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาของจังหวัดให้เป็นสถานท่ีเพื่อการนันทนาการ พักผ่อน
หย่อนใจของเมือง อีกท้ังยังเป็นการสร้างสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ให้กับ
จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงเห็นควรนำเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
เพื่อให้ความเห็นชอบในการขอรับการสนับสนุนโครงการดังกล่าว โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อให้การดำเนินโครงการ เป็นไป
ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือราชการท่ีเกี่ยวข้อง จึงขอเสนอ
โครงการดังกล่าวให้สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ให้ความเห็นชอบใน
การศึกษาและออกแบบก่อสร้าง ดังนี้  1) ส่งมอบพื้นท่ี เพื่อดำเนิน
โครงการศึกษาออกแบบและก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนพุทธ
มณฑล (แก่งดอนกลาง) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2) ยินดี
รับมอบโครงการดังกล่าว เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ในการบำรุง
ดูแลรักษาต่อไป เหตุผล ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 
ให้เทศบาลฯ มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง ดังนี้ ...(8) การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว (13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (23) 
การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรง
มหรสพและสาธารณสถานอ่ืนๆ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุง
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ภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะแก่งดอนกลางให้เป็นพุทธมณฑลจังหวัด
กาฬสินธุ์ เพ่ือเป็นศูนย์กลางทางกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด
กาฬสินธุ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ และเพ่ือใช้
ประกอบในการรับการสนับสนุนจากกรมโยธาธิการและผั งเมือง 
รายละเอียดแนบท้ายนี้จึงเรียนมาเพ่ือขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพ่ือให้สภาพิจารณาอนุญาตต่อไป ขอบคุณครับ  
บริเวณที่เราก่อสร้างอยู่ขณะนี้ที่พุทธมณฑลแก่งดอนกลางนั้นคือฐานของ
พระพุทธรูปนะครับ ฐานพระพุทธรูปทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ขอรับการ
สนับสนุนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง 3 - 4 ปีเรื่อยมาจนกระทั่งมีสภาพ
ปัจจุบันแล้วเมื่อประมาร 2 - 3 ปีที่ผ่านมาเป็นการที่จะทำต่อไม่ได้
เนื่องจากว่ายังไม่ได้เอาพระพุทธรูปขึ้นจะต้องมีการเอาพระพุทธรูปไปตั้ง
สถิตไว้บนแท่นนั้นเสียก่อนเราถึงจะมาต่อเติมความสวยงามของฐาน
พระพุทธรูปแล้วก็มีการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆ แก่งดอนกลาง แต่คราวนี้
เนื่องจากว่าเรามีปัญหาต้องรอมูลนิธิไข่มุกดวงใจแม่ ตอนที่ผู้ใหญ่ของทาง
จังหวัดเรามาบริจาคทำให้ทั้งหมด ทำให้ทั้งหมดเราก็ไม่เสียเวลารอนะครับ
แต่เราก็รอประมาณ 2 ปีไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยเพราะฉะนั้นหลวง
พ่อท่านรอไม่ได้ท่านเตรียมเงินเอาไว้แล้ว 12 ล้านบาท พระสงฆ์ทั้ ง
มหานิกาย และธรรมยุตของจังหวัดของเรารวมกันทั้งจังหวัดหาเงินมาได้
ประมาณ 12 ล้านบาทเศษก็เลยสรุปว่าได้มีการไปจ้างเอกชนที่เป็นโรงหล่อ
นะครับ มาหล่อพระพุทธรูปตอนนี้หล่อได้ถึงเอวออกแบบถึงเอวและจะนำ
แบบนั้นมาทำไว้ที่ฐานพระพุทธรูปและก็เทปูนคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้าง
ไปจนถึงแล้วเสร็จและประกอบกับผมได้บรรจุโครงการนี้เข้าไปในแผนของ
กรมโยธาธิการและผังเมืองขอให้ทางกรมได้ส่งเจ้าหน้าที่ขึ้นมาเพ่ือศึกษา
และออกแบบก่อนหลังจากศึกษาและออกแบบเสร็จก็จะเอาไปบรรจุไว้ใน
แผนของกรมจากแผนของกรมก็จะต่อเป็นงบประมาณเพ่ือที่จะนำมา
ก่อสร้างต่อไป เพราะฉะนั้นปีนี้ทางเจ้าหน้าที่จากกรมโยธาธิการและผังเมือง
ลงมาแล้วมาวัดพ้ืนที่ตอนนี้ก็ไปดำเนินการออกแบบอยู่แต่ในการประกอบ
เพ่ือที่จะได้รับงบประมาณในปีต่อไปทางกรมบอกว่าสอบถาม ขอความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลด้วยว่าสภาเห็นชอบไหมถ้าสภาเห็นชอบด้วยก็จะ
นำหลักฐานไปประกอบกับแบบที่ออกแบบเวลาเราก็เสนอ เพราะฉะนั้น
ช่องทางในการที่งบประมาณจะมาก็ถือว่าสภาเห็นชอบแล้วประชาชนก็
เห็นชอบแล้วเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ชาวเมืองกาฬสินธุ์ต้องการก็เลยจำเป็น
จะต้องเข้ามาแต่ท่านสมาชิกอาจจะสงสัยว่าปีต่อๆ ก่อนหน้าไม่ว่าจะเป็น
แนวป้องกันตลิ่งพัง เขื่อนป้องกันตลิ่งพังที่ทำมาแล้ว 100 กว่าล้านบาไม่ได้
เอาเข้าสภาแต่นั่นก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาแต่ตอนนี้เป็นเรื่องใหม่ซึ่งทางกรมโยธา
เขาบอกว่ามีคนขออย่างนี้มาเยอะกรมโยธาจึงทำให้และก็มีแต่อยากจะได้ ๆ 
ก็จะไปแข่งขันกันไปตรงที่ว่าตรงไหนที่สภาไม่เห็นชอบก็จะไม่ได้ก็จะถูกตัด
ครับ ขอบคุณครับ 
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นายนพดล แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารเราให้เขาสำรวจอะไร
เราต้องใช้งบไหมครับท่านนายก คือกลัวไม่มีเงินให้เขาถ้าเขาบอกว่าเขาทำ
ให้เราชอบอยู่แล้วนะครับ ถ้าเอามาให้แล้วเรามีส่วนร่วมในการพิจารณา ใน
การดูแลเราไม่ว่าอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการใช้เงินเราก็ต้องมาขอจากสำนักนั้น 
สำนักนี้ เหมือนมะกี้เรามีความจำเป็นครับท่านนายก ขอบคุณครับท่าน
ประธาน 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  ขออนุญาตนำเรียนต่อที่ประชุมครับ อันนี้เขามีงบประมาณลง
มาศึกษาและออกแบบแล้วแต่เพ่ือที่จะเมื่อดำเนินการออกแบบเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว เขาก็จะได้ประกอบว่าสภาเทศบาลก็เห็นด้วยแบบนี้ ซึ่งต่อไป
เขาก็จะเปิดรับฟังคำประชาวิจารณ์ตอนนี้เขาออกแบบนะครับเราก็จะเอา
แบบมานำเสนอแล้วเขาก็จะเชิญให้พ่ีน้องประชาชนเข้ามารับฟังมาพูดมา
แนะนำว่าอยากจะได้อะไรเพ่ิมเติมอะไรต่อมิอะไรพุทธมณฑลแก่งดอนกลาง
ก็จะมารับฟังครั้งท่ี 1 หลังจากนั้นก็จะนำกลับไปเพ่ิมเติมส่วนที่รับฟังแล้ว 
พอจะเสร็จก็นำเอามานำเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นภาคประชาชน 
แต่นอกจากภาคประชาชนเท่านั้นไม่พอจะต้องเพ่ิมเติมว่าขอความเห็นชอบ
จากสภาด้วย เห็นไหมครับเรื่องเข้าม้าเป็นญัตติในครั้งนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล  มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก  ขอเรียนเชิญครับ  เมื่อไม่
มีท่านสมาชิกอภิปราย ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบให้ดำเนิน
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนพุทธมณฑล (แก่งดอนกลาง) อำเภอ
เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กรุณายกมือ 
(สมาชิกรับรองจำนวน 15 ท่าน) 15 เสียง ไม่รับรองจำนวน – ไม่มี - ท่าน 
งดออกเสียง 1 เสียง ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 ท่าน ลาป่วย 1 ท่าน  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  6   เร่ือง   อื่นๆ 
นายโฆษิต ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่น ๆ มีท่านสมาชิกท่านใด

มีเรื่องทีจ่ะเสนอ ขอเรียนเชิญครับ เชิญท่านชญาดล ฆารเจริญครับ 
นายชญาดล   ฆารเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก

ท่าน ผมนายชญาดล ฆารเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เขต 1 
ตามที่ผมได้รับร้องเรียนจากพ่ีน้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนโพธิ์ไทรเลียบ
คลองฮีโร่ฝั่งตรงข้ามจากหมู่บ้านแยกออกไปจากถนนหลักของชุมชนเข้าไป
ข้างในมีบ้านเรือนของประชาชนอาศัยอยู่ประมาณ 9 -10 หลังคาเรือน มี
ประชากรประมาณ 20 คน ผมก็ได้สอบถามประชาชนที่อาศัยอยู่แถวนั้นว่า
ถนนชาวบ้านได้มอบให้เป็นถนนสาธารณะให้กับเทศบาลไปแล้วซึ่งเป็น
รอยต่อระหว่างเขตตั้งแต่ต้นทางเป็นบ่อและเป็นดินเหนียวแดงปนหินเวลาฤดู
ฝนมาลำบากมาก ๆ ออกเข้าก็ลำบากมากครับท่านประธาน รถก็ขับขี่เข้าไป
ไม่ได้ต้องจอดทิ้งไว้ข้างนอกทั้งเละทั้งเหนียวเป็นทะเลโคลนก็ว่าได้ครับท่าน
ประธาน ตัวผมเองก็ได้เห็นปัญหาเป็นเวลานานเช่นกันมาหลายสมัยก็เช่นกัน 
จึงให้ขอผ่านท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ ช่วยลงพ้ืนที่ไป
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ดูและหาทางแก้ไขเพ่ือบรรเทาทุกข์ให้กับพ่ีน้องประชาชนในเบื้องต้นต่อไป
ครับ ขอฝากเรื่องนี้ไปด้วยนะครับท่านประธาน ขอบคุณครับ 

      นายจำลอง ใจไหว  สมาชิกสภาเทศบาล   ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน
ครับ คณะผู้บริหารผู้ร่วมประชุมทุกกองฝ่ายทุกท่าน ในวันนี้นะครับ ผมนาย
จำลอง ใจไหว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เขต 1 ระเบียบวาระที่ 6 
เรื่องอ่ืนๆ ท่านประธานครับวันนี้จากการประชุมครั้งที่ผ่านมาผมก็ได้ลองขอ
ทางเทศบาลช่วยเหลือในการซ่อมบำรุงฟุตบาท ชำรุด ทรุดโทรมอยู่ในที่หน้า
สถานีดับเพลิง วันนี้ก็ได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ การสัญจร
ไปมาสะดวกดีขึ้นนะครับ พ่ีน้องประชาชนที่มาออกกำลังกายตอนเช้า ตอน
เย็นก็ได้ฝากขอบคุณมากับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้นะ
ครับ กระผมในนามตัวแทนพ่ีน้องก็ได้ขอขอบพระคุณที่ดูแลช่วยกันนะครับ 
เรื่องที่ 2 งานนี้พ่ีน้องประชาชนเขาฝากถามมาอีกเหมือนกัน ถนนตรงที่สี่
แยกโรงเรียนเทศบาล 4 ไปทางพร้อมพรรณมีบางจุดบางช่วงนะครับท่าน
ประธานก็ยังขรุขระจากการก่อสร้างครั้งที่ผ่านมา ถนนตรงนั้นชำรุดเวลารถ
วิ่งผ่านพ่ีน้องท่านบอกว่ามันเสียงดังก็อยากฝากให้ท่าน สท. เข้าไปเรียน
ให้กับผู้บริหาร ผู้ที่ดูแลถนนตรงนี้ด้วย เวลารถวิ่งผ่านไปมาทำให้เกิดเสียงดัง 
เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากท่านประธานไปยังผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องดูแลช่วยแก้ไขให้กับพ่ีน้องด้วยก็จะเป็นพระคุณครับท่านประธาน
ครับ เรื่องที่ 3 ผมจำลอง ใจไหว สมาชิกสภาเมืองเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
สายบุญขอบอกบุญเดือน 4 บุญผะเหวด บุญประเพณี ฟังเทศมหาชาติวัด
เหนือ วันที่ 16 มีนาคม วันรวม วันแห่ผะเหวด วันที่ 17 มีนาคม แห่กัน
หลอน ฟังเทศมหาชาติ กินข้าวปุน เอาบุญผะเหวด ฟังเทศมหาชาติ อยาก
ขอกราบและเรียนเชิญท่านที่เคารพทุกท่านได้มาร่วมบุญประเพณีขอเรียน
เชิญทุกท่านด้วยความเคารพนะครับขอกราบขอบพระคุณครับท่านประธาน 

นายสิทธิภรณ์   ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกทุกท่านกระผม
สิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ ผมก็ได้เตรียมมาหลายต่อหลายเรื่อง แต่ขอพูด
ประมาณสัก 5 นาทีครับ ผมอยากฝากไว้ว่าเรื่องนกพิราบที่กุดน้ำกินที่มีคน
มาร้องเรียนครับ นกพิราบที่กุดน้ำกินมันเป็นของคู่กุดน้ำกินแต่ไหนแต่ไร
แล้วอย่าไปทำร้าย อย่าไปไล่มันเลย มันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรให้
ประชาชนเลยอย่างผมไปทุกวัน ผมเห็นลูกน้องไปยิง ไปไล่มัน ผมเคยเตือน
ครั้งหนึ่งแล้วสมัยก่อนครับท่านประธาน มีท่านผู้บริหารท่านหนึ่งสั่งลูกน้อง
ไปยิง ไปกำจัดนกพิราบที่กุดน้ำกิน ผมเลยบอกท่านว่าอย่าไปทำร้ายมันเลย 
คนที่มาร้องเรียนก็เป็นสมาชิกสภาเข้ามาอยู่ เดี๋ยวมันจะมีอันเป็นไปทุกวันนี้
ท่านก็ไม่ได้เข้ามาอีก สมาชิกก็มาร้องเรียนเรื่องนกพิราบผมเตือนแล้ว 
เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ครึ่งผีครึ่งคน พูดง่ายๆ อันนี้ผมมีหลายเรื่อง แต่ผมจะขอเรื่อง
นี้เรื่องเดียวครับ ผมพูดออกจากใจถึงท่านจะเกลียดผมขนาดไหน แต่ผมก็ยัง
ชื่นชมชื่นชอบท่านนายกมากอยู่อย่างคือ หลายๆ เรื่อง หลายๆ สิ่งหลายๆ 
อย่างใช้ความสามารถ สติปัญญามากกว่างบประมาณ อย่างเช่น ถนนหน้า
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เทศบาลของเราราคางบประมาณ เป็นร้อยล้ าน เทศบาลไม่ ได้ เสีย
งบประมาณแม้แต่บาทเดียวเพราะความสามารถของท่าน หอประชุมธรร
มาภิบาลถ้ามาสร้างตอนนี้รับรองเทศบาลไม่มีปัญญามาสร้างหรอกครับ 
ท่านนายกได้มาเพราะรางวัลของท่าน สนามกีฬากลาง ที่ดินและพัสดุเกือบ
ร้อยไร่ หมู่บ้านมั่งคง หมู่บ้านจารุ หมู่บ้านหนองไผ่ อาคารศาลากลางหลัง
เก่าซึ่งเป็นโบราณสถานที่ประเมินค่าไม่ได้เลยได้มาเพราะความสามารถ
สติปัญญาอย่างแท้จริงของท่านนายกเพ่ือที่จะให้เทศบาลได้ใช้ประโยชน์
ต่อไป ท่านนายกเป็นปูชนียบุคคลที่ทรงคุณค่ามากด้วยบารมีคนดีศรี
กาฬสินธุ์ที่เป็นนักปกครอง นักบริหาร และนักพัฒนาที่โดดเด่น เก่งอย่างมี
คุณภาพที่เคยมีมา เพราะมีผลงานที่ประจักษ์ชัดเจนเป็นที่ยอมรับของพี่น้อง
ประชาชนอย่างแท้จริง ผมว่าท่านจะลงสมัครนายกที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร 
แข่งกับใครผมว่าท่านชนะพันเปอร์เซ็นต์ คุณภาพ มาตรฐานขนาดนี้แล้วถ้า
แพ้ให้เอาเท้ามาเหยียบหน้าผมได้เลยครับท่านประธาน ขอบคุณครับท่าน
ประธาน  

นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ คนดีศรีกาฬสินธุ์ที่มีโอกาสได้รับ
รางวัลนะครับ ก็ฝากนะครับท่านประธานฝากเรื่องที่ไปดูแลพี่น้องประชาชน 
ตลาดโต้รุ่งผมไปตอนนั้นมีพ่อค้าแม่ค้าฝากมาเวลาฝั่งข้างบนเทน้ำลงมามัน
ไหลลงมาฝาล็อคลงบ่อพักน้ำแล้วมันเอ่อล้นขึ้นมาเขาฝากมาฝากสำนัก
สาธารณสุขนะครับไปดูหน่อยครับไปสูบให้เขาเดือนละ 2 ครั้งน่าจะดี สูบ
ออกมันมีไขมันไปอุดตันหรืออะไรไม่รู้ เวลาเขาเทน้ำลงมามันไหลลงไปตรง
บ่อพักมันเอ่อล้นขึ้นมาแต่สักพักมันก็ไหลลงไปนะครับเขาก็ไม่อยากให้เอ่อ
ขึ้นมาไม่ค่อยดี เรื่องที่ 2 พัดลมที่ตลาดโต้รุ่งบางตัวไม่ติดไปดูให้ด้วยนะครับ
ด้วยความเคารพ แต่ว่าเรื่องไฟผมก็ถามอยู่นะครับว่าไฟมีปัญหาไหมไม่มี  
เรื่องแรกนะครับฝากท่านประธานผ่านไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ เรื่องที่ 
2 การซ่อมแซมถนน บขส รู้สึกตอนนี้จะเป็นหน้าที่ของเทศบาลของเราแล้ว
ใช่ไหมครับ สัญญาประกันในการนั้นก็คงจะหมดก็จริงนะครับอยากให้ทำ
เป็นถาวรตอนนี้ก็มีบางจุดที่ทำเป็นถาวรดีขึ้นแต่ถ้าทำหมดได้ก็จะดีไหม จะ
ยังไงก็อยู่ที่ช่างผมไม่มีความรู้เรื่องการช่างแต่ก็อยากให้ทำให้มันถาวร เขาจะ
ได้ไม่ตำหนิเราเดือนไหนก็เป็นเดือนไหนก็เอาที่กั้นไปกั้นอยู่นั้น เขาก็ว่า สท. 
ก็ว่าไปถึงผู้บริหารด้วย เราก็รับผิดชอบร่วมกันอยู่แล้วนะครับ ยังไงก็
ช่วยเหลือกันนะครับเรื่องสุดท้ายแต่เรื่องการเรียน ผมพูดเบื้องต้นแล้วนะ
ครับ ผมฝาก ผอ. เรื่องของการคัดลายมือ การอ่านออกเขียนได้ผมเป็นห่วง
ว่าภาษาพ่อขุนรามคำแหงเราจะหายไปนะครับ เราเป็นลูกหลานของท่าน
สร้างอุนุประการให้กับประเทศสยามเรามาเยอะ รักษากันเอาไว้แต่ก่อน
ลายมือสวย เดี๋ยวนี้ดูไม่ออกแล้วครับ ก็ฝากแค่นั้นละคงได้มีโอกาสชื่นชมอีก
ครั้งนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับด้วยความเคารพจริง ๆ ขอความอนุเคราะห์
จากท่านประธานผ่านไปยังสำนักการช่างนะครับ อาจจะเป็นหน่วยงาน
เทศกิจขอนิดเดียวให้ไปตีเส้นจราจรหน้าวัดใต้ตรงประตูทางเข้านะครับ
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ตอนนี้มันเลอะออกไปหมดแล้วมันเลือนออกแล้ว สายบุญอย่างที่ท่านจำลอง
พูดขออนุญาตเอ่ยนามว่าวัดใต้โพธิ์ค้ำก็จะมีบุญต่อวัดเหนือ วัดเหนือเสร็จ 
17 วัดใต้ 18 เริ่มปฏิธรรมพิธีเปิดในเวลาประมาณ 15.00 น. เริ่มพิธีเปิด 
เวลา 12.00 น. มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมปฏิธรรม 3 วัน ฉลองกุฏิรับรอง
พระมหาเถระที่พวกเราได้มีโอกาสได้ร่วมการสร้างนะครับเรามีโอกาสร่วมใน
ด้านปัจจัย ในด้านสติปัญญา กำลังกายกำลังใจทุกอย่างถือว่าได้มีโอกาสได้
ร่วมการสร้าง แต่เวลาเราถวายเราไปร่วมกันฉลองแล้วก็ถวายให้เป็นสมบัติ
ของศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาก็จะได้เรียนเชิญคณะผู้บริหารทุกๆ ท่านที่ได้
ร่วมบุญ ร่วมกุศลกันนะครับ เราเกิดเป็นคนไทยลูกหลานชาวพุทธก็เห็นพวก
เราทำกันอย่างนี้ก็รู้สึกอบอุ่นใจนะครับเวลาเห็นหลายๆท่านไปฝากเรียนด้วย
นะครับ ด้วยคววามเคารพยิ่ง ๆ ขออย่างนี้นะครับท่าน ผอ. ที่รับผิดชอบ
ก่อนบุญนะครับ ขอบคุณครับ  

นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรื่องในวาระอ่ืนๆ นะครับตามที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่านได้นำเสนอมาเดี๋ยวทางคณะผู้บริหารจะได้ดำเนินการแก้ไขให้ตามนี้นะ
ครับก็คงไม่ขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดนะครับ ดำเนินการให้ดีที่สุดให้มัน
แล้วเสร็จก่อนวันงานนะครับขอบคุณทุกท่านะครับ ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  สำหรับการประชุมสภาเทศบาลในวันนี้  กระผมได้ดำเนินการ
ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 จน
ครบทุกระเบียบวาระแล้ว  ผมต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล หัวหน้าส่วน  การงาน  เลขานุการสภาเทศบาล  เจ้าหน้าที่สภา
เทศบาล  ผู้บริหารโรงเรียนตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาลที่รับฟังการ
ประชุมสภาในครั้งนี้ทุกท่านและที่รับฟังผ่านทางเสียงตามสาย  ที่ได้ทำให้
การประชุมในวันนี้เป็นที่เรียบร้อย  ผมขอปิดการประชุมครับ 

 
เลิกประชุมเวลา 12.15 น.  
 
   

 (ลงชื่อ)     ผู้ถอดเทปรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ์    ศิริพานิช) 
               นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

 
(ลงชื่อ)                    ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 

                 (นางสาวจันทร์ตรี   กอสัตย์) 
                          หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 
(ลงชื่อ)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

              (นางสาวพิมพ์พิชชา  อ่อนณะนัย)   
                   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล   
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(ลงชื่อ)                 เลขานุการสภาเทศบาล 
                              (นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง)   
                                  รองปลัดเทศบาล 
 
คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว  เมื่อวันที่          เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2567  
รับรองถูกต้อง  

 

(ลงชื่อ)     
       (นายกฤษฎา  เวียงวะลัย) 

       ประธานกรรมการ 
 
(ลงชื่อ)     

    (นายณัฐณรงค์  สนศรี) 
   กรรมการ 

 
(ลงชื่อ)     

     (นายลิขิตร  จงสมชัย) 
     กรรมการ 

 
(ลงชื่อ)     

       (นายสมศักดิ์  เวียงวะลัย) 
       กรรมการ 

 
(ลงชื่อ)     

       (นางสาวจำลอง  ภูเต้านาค) 
       กรรมการและเลขานุการ 

 
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  มีมติรับรอง  เมื่อวันที่           เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2567 

  
 

(ลงชื่อ)     
                  (นายโฆษิต  ธีรกุล)   
                    ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
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